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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่หน่ึง  คร้ังที่สอง  ประจําป"พุทธศักราช  2560 

วันอังคารที่  15  สิงหาคม  2560  เวลา  14.00  นาฬิกา 
ณ ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
****************************************** 

ผู0มาประชุม 

1.  นายสุธีระพงษ� วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
2.  นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
3.  นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
4.  นางทรงศรี             คมขํา  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
5.  นายสะอาด  ป3ญญาดี  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 3 
6.  นายวัชรพงศ�  ป6โย  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
7.  นายสิทธิการ   หวันแก;ว ส.อบจ.ชร.  อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๕ 
8.  นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ ส.อบจ.ชร.   อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 7 
9.  นายอําพล  เวียงสิมา ส.อบจ.ชร. อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
10. นายสวัสดิ ์   แสงบุญ  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
11. นายจิราย ุ  เผ�ากา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
12. นางอิสราง  อุดม  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
13. นายชัยยนต�  ศรีสมุทร ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
๑4. นายบัณฑิต   สุรินเปา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
15. นายอนุภาส  ปฏิเสน  ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
๑6. นายประเสรฐิ ชุ�มเมืองเย็น ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
17. นายวสพุล  จตุรคเชนทร�เดชา ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
18. นางสาวอัญรัตน� จอมวุฒิ  ส .อบจ.ชร.  อําเภอแม�สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
19. นางอมรรัตน� รัตนาชัย  ส.อบจ.ชร. อําเภอแม�ฟIาหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
20. นายสมเพชร วงษา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงปJาเปIา เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
21. นายพิเชษฐ�  สุหอม  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงปJาเปIา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
22. นายบุญตัน  เสนคํา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
23. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี ๒  
24. นายสมชาต ิ ขวัญชัย   ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�ลาว  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
25. นายฑราวุธ  กันทะเขียว ส.อบจ.ชร.  อําเภอขุนตาล  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
26. ร.ต.อ.ดอน  สมควร  ส.อบจ.ชร. อําเภอเวียงแก�น  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
27. นายปภาน  นัยติ๊บ  ส.อบจ.ชร.   อําเภอเวียงเชียงรุ;ง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
28. นายคณิสร  จันทราพูน ส.อบจ.ชร.   อําเภอดอยหลวง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
29. นายประสิทธิ ์ ท;าวชัยมูล ส.อบจ.ชร.   อําเภอปJาแดด  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 
          /ผู;ลาประชุม... 
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ผู0ลาประชุม 

1. นายเสน�ห�   ป3ญญาดี  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 2  
2. นายพงษ�ทร  ชยาตุลชาต ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
3. ว�าที่ ร.ต.จีรศักดิ์ จูเปาะ  ส .อบจ.ชร.  อําเภอแม�สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
4. นายฉัตรชัย  อภิสุนทรกุล ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�ฟIาหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 1  
5. ส.ต.ต.ชมชาติ  กัปปะหะ ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
6. นายสุวัฒน�  ตระกูลโรจน� ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ผู0เข0าร�วมประชุม 

1. นายบรรเจิด    ภูสมศรี       รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน;าที่        
      นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
2. นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์  รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
      ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
3. นายสมศักดิ์          ไชยชมภู   ผู;อํานวยการกองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
4. นายสมชาต ิ  วัฒนากล;า  ผู;อํานวยการสาํนักการช�าง 
5. ดร.เกียรติคุณ  จันทร�แก�น  ผู;อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

รักษาการแทนผู;อํานวยสาํนักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. นางสาวอนงค�  เยาว�ธาน ี  ผู;อํานวยการกองคลัง 
7. นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู;อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
8. นายวัฒนา  ทันเรือน   ผู;อํานวยการกองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
9. นางทัชชา  สามัคคีนิชย�  ผู;อํานวยการกองปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. นายดรุณพัฒน� อินดี   หัวหน;าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
11. นายบุญสม  ฤกษ�อุดม  ผู;อํานวยการส�วนวิศวกรรมการก�อสร;าง 
12. นายวรวิทย�  กิตติวงค�   รองผู;อํานวยการสถานศึกษา 
13. นางสายสมร  ทิพย�โพธิ ์  หัวหน;าฝJายนิติการและการพานิชย� 
14. นางสาวบุญญาพร นาคนิล   หัวหน;าฝJายตรวจติดตามและประเมิน 
15. นางสาวสพุิน สมบูรณ�ชัย  หัวหน;าฝJายการเงิน 
16. นางสาวอัมไพวรรณ มณี   หัวหน;าฝJายบัญช ี 
17. นางสาวชฎากาญจน� สุรินทร�   หัวหน;าฝJายจัดหาพัสด ุ
18. นายอดิศร  กาจินา   หัวหน;าฝJายทะเบียนพัสดุ 
19. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน;าฝJายพัฒนาอาชพีและการท�องเที่ยว   
20. นางสาวไพวรรณ� อารีย�   หัวหน;าฝJายสรรหาและบรรจแุต�งตั้ง รักษาราชการแทน  
      ผู;อํานวยการกองการเจ;าหน;าท่ี 
 
          /นางรัชนี... 
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21. นางรัชน ี  ชูบุปผา   หัวหน;าฝJายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
22. นายทรงวุฒ ิ พุทธิสกุลชัย  หัวหน;าฝJายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม 
23. นางสายใจ  ไปรเวท   หัวหน;าฝJายเร�งรัดและจัดเก็บรายได; 
24. นางสาววรรณพชัร จินดาขัด  หัวหน;าฝJายนโยบายและแปน 
25. นางสายสมร  ชื่นใจ   หัวหน;าฝJายกิจการสภา อบจ. 
26. นางจิตรา  กาว ี   หัวหน;าฝJายการประชุมสภา อบจ. 
27. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ   หัวหน;าฝJายงบประมาณ 
28. พันจ�าเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน;าฝJายการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
29. นางสาวพิมลพรรธน� จินดาขัด  หัวหน;าฝJายบริหารทั่วไป 
30. นายปรีชา  พัวนุกุลนนท�  ผู;เชี่ยวชาญองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
31. นายณรงค�ศักดิ์ ขันทะ   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
32. นางสาวจุฬาลักษณ� ณ เชียงตุง  นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ   
33. นางอุไร  สุภาวรรณ  เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
34. นายประสิทธิ ์ เด�นศิริโยธา  นิติกรปฏิบัติงาน 
35. นางสุกัลยา  โพธิวฒัน�  เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
36. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   ผู;ช�วยเจ;าพนักงานธุรการ 
37. นางสาวจฑุาทิพย� ชัยศรีสวัสดิ ์  ผู;ช�วยเจ;าหน;าท่ีบันทึกข;อมูล 
38. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผู;ช�วยนายช�างอิเล็กทรอนิกส� 
39. นางสาวนิราพร ธรรมขันกาศ  เจ;าหน;าท่ี อบจ.เชียงราย 
40. นายวัฒนา  กันแก;ว   ประชาชน 
41. นายวชรพงษ� สาริวงค�   ผู;ช�วยเจ;าหน;าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
42. นายสิทธินนท� กันจินะ   ประชาชน 
43. นายเอกสิทธิ์ สวัสดิ์นที  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
44. นางสาวนิตยา หงษ�คํา    ประชาชน 
45. นายธนพฒัน� วงค�สีพรม  ประชาชน 
46. นายยุทธพงษ� ป6นคํา   เจ;าหน;าท่ี อบจ. เชียงราย 
47. นางสาวนฤมล แสงจ;อย   ประชาชน 
48. นางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร�  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
                                                              รักษาราชการแทน หัวหน;าฝJายพัฒนาสังคม 
49. นายกรวิชญ� อินศวร   ประชาชน 
50. นางสาวดาริกา นันทชัย   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
51. นางตะวันฉาย เฟUVองวัฒนาพาณิช ผู;สังเกตการณ� 
52. นายณัฐพล เสรียศ   ผู;ช�วยนักวิชาการประชาสัมพนัธ� 
53. นางสาวธัญญพัทธ� ศิจิตต�   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
54. นางกรกนก  โจลัตสาห�กุล  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
 
         /55.นางประภาพรรณ... 
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55. นางประภาพรรณ อนุฤทธิ์   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
56. นางสาวมนสิชา อินทยศ   ผู;ช�วยเจ;าหน;าท่ีบันทึกข;อมูล 
57. นางติรยา  ทวิชาคณานุกร  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
58. นางวราภรณ� สมสุข   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
59. นายสรวชิญ�  ปWกคํา   นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
60. นางบุษบาพร โคแพร�   นักวิชาการศึกษา 
61. นางสาวศิริพร สุขสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษา 
62. นายจักรกฤชณ ตันเตโช   เจ;าหน;าท่ี อบจ.เชียงราย 
63. นางสาวญาต คชาชาต ิ  นวค.ชก 
64. นางวันนิดา  คีลาวงค�   เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
65. นางปรียานชุ กันภัย   เจ;าหน;าท่ี อบจ.เชียงราย 
66. นางสาวกริชรีย� สร;อยนาค  เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
67. นายวิรัตน�  วงค�พล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
68. นางคริสมาตร ธรรมชื่น   ประชาชน 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญสมาชิกเข;าห;องประชุมครับ เชิญท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป 

เทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน ท�านปฏิบัติหน;าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ท�านรองประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายผู;ทรงเกียรติ  และผู;เข;าร�วม
ประชุมทุกท�าน ผมได;นับองค�ประชุม ครบองค�ประชุม ก�อนจะดําเนินการตามวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
ได;อ�านประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เร่ือง  นัดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด

เชียงราย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่หน่ึง คร้ังที่สอง ประจําปYพุทธศักราช  2560 
ตามประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง เรียก

ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปYพุทธศักราช 2560 
ตั้งแต�วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปZนต;นไป มีกําหนด 45 วัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  24  แห�งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พุทธศักราช  
2540  และแก;ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พุทธศักราช  2552  จึงนัดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย   สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่หนึ่ง คร้ังที่สอง ประจําปYพุทธศักราช  2560  ในวันอังคารที่ 15  
สิงหาคม  2560   เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห;องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศ
ให;ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ  วันที่  9   เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  2560  ลงชื่อ นายสุธีระพงษ�   
วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ0งให0ทีป่ระชุมทราบ 

 องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย กําหนดดําเนินโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย “ดี ทอค เชียงราย รวมใจถวายแม�”  12 สิงหาคม 2560 ทําดีเพื่อแม�เนื่องในโอกาส      
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ;าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ระหว�างวันท่ี 21 – 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยขอเชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ร�วมเปZนคณะที่ปรึกษาและ     
ให;เกียรติเข;าร�วมโครงการและกําหนดพิธีเป6ดในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย  

ระเบียบวาระที่  2  ญัตติ  ร�างข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ�ายประจําป"   
                                งบประมาณ พุทธศักราช 2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอเชิญท�านปฏิบัติหน;าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                             ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ประธานสภาและสมาชกิสภาผู;ทรงเกียรติทุกท�านครับ วันนี้ถึงเวลาที่คณะผู;บริหารขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายจะได;เสนอร�างข;อบัญญัติงบประมาณประจาํปY ต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ในโอกาสนี้ คณะผู;บริหารองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จึงขอชี้แจงให;ประธานสภา และสมาชิกทุกท�าน
ได;รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาํเนินงาน ดําเนินการในปY พุทธศักราช 
2561 ต�อไปนี้  
1. สถานะการคลัง   

1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไปในปYงบประมาณ 2559  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559                  
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายมีฐานะการเงินดังนี ้

1. เงินฝากธนาคาร                                      563,373,693.64 บาท 
2. เงินสะสม                                                 331,068,280.37 บาท 
3. ทุนสํารองเงินสะสม                                          107,389,269.78 บาท 
4. รายการกันเงินไว;ก�อหนี้ผูกพัน และยังไม�ได;จ�าย           116,587,129.90 บาท 
5.รายการท่ีไม�ได;กันเงินไว;โดยยังไม�ได;ก�อหน้ีผูกพัน         102,958,000.00 บาท 

1.2 เงินกู;คงค;าง                                                  147,168,306.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปYงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  947,390,085.73 บาท ประกอบด;วย 
  หมวดภาษีอากร       50,005,418.08 บาท 
  หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต      8,274,246.09 บาท 
  หมวดรายได;จากทรัพย�สิน        6,558,419.59 บาท 
  หมวดรายได;จากสาธารณูปโภคและการพานิชย�              -      บาท 
  หมวดรายได;เบ็ดเตล็ด        1,613,240.00 บาท 
 
         /หมวดรายได;จากทุน... 
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  หมวดรายได;จากทุน                  -      บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร     575,927,724.71 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       92,202,445.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให;โดยระบุวัตถุประสงค�   212,808,592.26 บาท 
 (3) รายจ�ายจริง จํานวน 668,098,110.93 บาท ประกอบด;วย 
  งบกลาง         68,317,810.95 บาท 
  งบบุคคลากร      126,594,270.00 บาท 
  งบดําเนินการ      250,757,018.33 บาท 
  งบลงทุน       199,253,451.65 บาท 
  งบรายจ�ายอ่ืน             264,000.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน      22,911,560.00 บาท 

(4) รายจ�ายที่จ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให;โดยระบุวัตถุประสงค�                                         
                                                                 จํานวน  212,808,592.26 บาท 

 (5) รายจ�ายที่จ�ายจากเงินสะสม      จํานวน      5,930,000.00 บาท 
จากบันทึกหลักการและเหตุผลท่ีประกอบ  ร�างข;อบัญญัติที่ได;รับร�างต�อประธานสภา เม่ือวันที่ 3 

กรกฎาคม 2561 หน;า ง. น้ัน องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ขอแก;ไขรายละเอียดของร�างข;อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปYงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

1. แก;ไขงบบุคลากรโดยปรับเพิ่มและลดงบบุคลากรจํานวน 24 รายการ รวมเพิ่มเปZนเงิน 
7,594,500บาท และลดงบดําเนินงาน ค�าวัสดุรายการที่ 3.4 หน;า 150 รวมเปZนเงิน 7,584,500 บาท  
          เหตุผลเนื่องจาก สํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ได;มีหนังสือด�วนมากท่ี มท 0809.2/ว 53     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เร่ืองการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปY ประจําปYงบประมาณ 2561-2563 โดย 
ให;ตั้งงบบุคลากรตามแผนอัตรากําลัง 3 ปY และให;กําหนดตําแหน�งข;าราชการครูตามเกณฑ�จํานวนนักเรียน   
ซ่ึงโรงเรียน อบจ.เชียงราย มีนักเรียน จํานวน 2,618  คน ต;องตั้งงบประมาณ จํานวน 108 อัตรา ซ่ึงเดิม  
ตั้งไว; 80 อัตรา และบุคลากรสายสนับสนุนการสอน จํานวน 11 อัตรา ซ่ึงเดิมต้ังไว; 5 อัตรา เพื่อใช;เปZนข;อมูล
ในการรองรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท;องถ่ิน  
         2. ตัดงบประมาณรายการที่ 1.1.3 หน;า 153  งบประมาณ หมวดค�าครุภัณฑ�สํานักงาน ตั้งไว;เพื่อ
จัดซ้ือเก;าอ้ีพลาสติก จํานวน 1,000 ตัว ๆ ละ 185 บาท งบประมาณ  185,000 บาท เพื่อไปเพิ่มใน
รายการท่ี 3.1 หน;า 150 ค�าวัสดุสํานักงาน เดิมตั้งไว; 300,000 บาท เปZน 485,000  บาท  
         เหตุผลเนื่องจากเพื่อให;สอดคล;องกับประเภทรายจ�ายที่กรมส�งเสริมการปกครองท;องถ่ินกําหนด            
โดยกําหนดให;เก;าอ้ีพลาสติกเปZนวัสดุสํานักงาน   
         3. แก;ไขงบประมาณงบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร;าง รายการท่ี 1.2.19 หน;า 180 โครงการขยาย
สะพานข;ามแม�นํ้างาว เชื่อมระหว�าง หมู�ท่ี 3 ต.ม�วงยาย – หมู�ท่ี 1 ต.หล�ายงาว อ.เวียงแก�น จ.เชียงราย           
แก;ไขเปZน โครงการก�อสร;างปIายประชาสัมพันธ�เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวอําเภอเวียงแก�นพร;อมงานปรับปรุง                
ภูมิทัศน� จํานวน 1 แห�ง งบประมาณเท�าเดิม 
 
       /เหตุผล... 
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         เหตุผลเน่ืองจากเพื่อให;สอดคล;องกับโครงการที่คณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด ได;มีมติเห็นชอบและได;เรียงลําดับความสําคัญของโครงการดังกล�าวไว;เปZนลําดับที่ 1 

         4. แก;ไขงบประมาณงบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร;าง รายการท่ี 1.1.45 หน;า 170 โครงการก�อสร;าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต เชื่อมระหว�าง หมู�ท่ี 8 ต.แม�ยาว – หมู�ท่ี 6 ต.บ;านดู� อ.เมือง       
จ.เชียงราย  แก;ไขเปZน โครงการก�อสร;างโครงการก�อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว�าง หมู�ที่ 8      
ต.แม�ยาว – หมู�ท่ี 6 ต.บ;านดู� อ.เมือง จ.เชียงราย  ผิวจราจรกว;าง 6.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หรือพื้นท่ี  
ไม�น;อยกว�า 8,700 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
         เหตุผล เพื่อให;สอดคล;องกับชนิดของถนนที่ได;บรรจุไว;ในแผนพัฒนาท;องถ่ินสี่ปY (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย 
         5. ขอแก;ไขงบลงทุนเพื่อให;การดําเนินงานงบลงทุนมีความถูกต;องเปZนไปด;วยความเรียบร;อย และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล;องกับข;อเท็จจริงกับปริมาณงานท่ีได;ดําเนินการจริงซ่ึงไม�กระทบกับโครงการงบประมาณ
และแผนพัฒนาแต�อย�างใด จึงขอยื่นเอกสารที่เก่ียวข;องในการแก;ไขเปลี่ยนแปลงต�อท�านประธานสภา        
เพื่อประกอบการพิจารณาร�างข;อบัญญัติ ดังนั้นจึงขอเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลที่ได;ดําเนินการแก;ไข
เปลี่ยนแปลง หน;า ง. ดังนี้ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติทุกท�านครับ ต�อไปผมขอเสนอบันทึกหลักการและ
เหตุผล ประกอบข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หลักการ งบประมารรายจ�ายทั้งสิ้นยอดรวม 
928,000,000 บาท แยกตรงตามรายละเอียดตามด;าน และแผนงานดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                /ตาราง... 
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ด0าน ยอดรวม 

ด0านบริหารทั่วไป 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ด0านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา 
     แผนงานสาธารณสุข 
     แผนงานสังคมสงเคราะห� 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     แผนงานสร;างความเข;มแข็งของชุมชน 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ด0านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     แผนงานการเกษตร 
ด0านการดําเนินงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง 

 
119,195,284.00 บาท 

14,973,010.00 บาท 
 

155,543,203.00 บาท 
7,233,400.00 บาท 
1,160,000.00 บาท 
2,350,000.00 บาท 

207,917,420.00 บาท 
93,159,280.00 บาท 

 
239,346,224.00 บาท 

10,540,000.00 บาท 
 

76,582,179.00 บาท 
งบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น 928,000,000.00 บาท 

เหตุผล 
 เพื่อใช;ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู;บริหารที่ได;วางแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ตลอดปYงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขอส�งเสนอร�างข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปY
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต�อที่ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายพิจารณาให;ความเห็นชอบตาม
ระเบียบต�อไป 
นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ขอบคุณครับ ตามที่ท�านปฏิบัติหน;าท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได;แถลงต�อสภา   
มีสมาชิกท�านไดจะอภิปรายหรือให;ความคิดเห็นเก่ียวกับ การพิจารณาร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปYงบประมาณ 2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายบ;างครับ       
เชิญครับ เชิญท�านทรงศรี ครับ 
นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   อําเภอเมือง เขต2 

เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ ท�านบริหาร  
ดิ ฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายอํา เภอเมือง  เขต 2                     

เรียนท�านผู;บริหารทุกๆท�าน ตามที่ท�านรักษาการนายกได;แถลง ข;อบัญญัติงบประมาณ ปY 2561 ตามที่ท�าน
แถลงมา โดยส�วนใหญ� ก็จะตามรายละเอียดที่ท�านได;ส�งร�างมาแต�ท�านก็มีสิ่งที่แก;ไข ท�านไม�คิดจะส�งให;สมาชิก
สภาผู;ที่จะต;องยกมืออนุมัติร�างน้ีให;ท�านทราบเหรอคะ  เราต;องมาน่ังดูรายละเอียดข;อบัญญัติ แต�ท�าน
เปลี่ยนแปลงนี้ท�านบอกมาเราจําไม�ได;หรอกค�ะ ขอรายละเอียดทั้งหมดทุกข;อนะคะ เพื่อที่จะได;มาเปZน
รายละเอียดที่จะได;ประกอบการพิจารณาอนุมัติร�างข;อบัญญัติในคร้ังนี้ค�ะ ขอบพระคุณค�ะ  

 
          /นายสุธีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับเอกสารการแก;ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับทางผู;บริหารได;ส�งมอบมาที่ประธานสภาแล;ว 

นะครับ เพราะเดี๋ยวจะมอบให;ทางเจ;าหน;าท่ีนําแจกจ�ายให;แก�สมาชิกนะครับ เชิญท�านอทิตาธร ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกท�าน      

ท�านคณะผู;บริหาร ท�านผู;อํานวยการกองทุกกอง ตลอดจนถึงเจ;าหน;าที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ทุกท�านค�ะ ตามท่ีคณะผู;บริหารขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได;นําเสนอร�างข;อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปYต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย มาแล;วนะคะ ซ่ึงเราก็ม่ันใจได;ค�ะว�าเปZนการร�าง
ข;อบัญญัติท่ีผ�านข้ันตอนการจัดทําท่ีเปZนข้ันตอน ตามหลักการและตามแนวนโยบายของผู;บริหาร ซ่ึงรายจ�าย  
แต�ละรายการน้ันล;วนมีแนวคิดอันก�อให;เกิดประโยชน�ท้ังสิ้น แต�ทั้งนี้เม่ือดิฉันได;นําร�างข;อบัญญัติฉบับน้ีมาอ�าน
มาพินิจพิจารณาอย�างถ่ีถ;วนก็พบหลายๆประเด็นในร�างข;อบัญญัตินี้ค�ะ ประเด็นแรกมีหลายโครงการเช�น กรณี
เรื่องโครงการการฝdกอบรม การสัมมนา การส�งเสริมความรู; การจัดกิจกรรมมหกรรมต�างๆ ตั้งเปZนงบรายจ�าย
ประจําทุกปY และในขณะเดียวกัน สมาชิกสภาเห็นชอบตราเปZนร�างข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทุกปYเช�นกัน แต�ขณะที่ดําเนินงานตามโครงการต�างๆ เหล�านั้น แต�สมาชิกสภาส�วน
ใหญ�กลับไม�ได;รับการประสานงานหรือแจ;งให;ทราบค�ะ ว�าขณะน้ันมีการดําเนินการหรือได;มีการเบิกใช;
งบประมาณ มาดําเนินการตามร�างตามโครงการนั้นๆ แบบใด สถานที่ใด เม่ือไร อย�างไร ซ่ึงสิ่งน้ีมันเปZนการ
ส�งผลให;หลายๆ โครงการที่สมาชิกไม�ได;รับรู; ไม�ได;รับทราบ ความสําเร็จท่ีเห็นเปZนรูปธรรมของแต�ละโครงการ
ค�ะ ว�ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการตอบรับถึงความพึงพอใจจากประชาชนหรือผู;เข;ารับการอบรม
หรือกิจกรรมต�างๆ นั้นเพียงไร ทั้งนี้สภาจึงขาดข;อมูลขาดความชัดเจนความสําคัญของโครงการนั้นๆ โดยที่ใน
ร�างฉบับน้ีท�านผู;บริหารได;เสนอมาก็ยังคงมีโครงการต�างๆเหล�านั้นปรากฏอยู�ในร�างข;อบัญญัตินี้ อีกนับโครงการ
ไม�ถ;วนในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายท่ีไม�สอดคล;องกับสภาพป3ญหาความต;องการและสภาพป3ญหาและ
ความต;องการของประชาชน เพราะว�ามีหลายโครงการค�ะที่มีความจําเปZนเร�งด�วนหลายสิ่งท่ี อบจ.ควรจัดซ้ือ 
หรือจัดหา หรือการร;องขอจากพี่น;องประชาชนในทั้ง 18 อําเภอ 36 เขต ให;มีการจัดซ้ือจัดหาเช�นเคร่ืองมือ 
เครื่องจักรนะคะ เพื่อนําไปใช;ในการแก;ไขป3ญหาทางด;านอุปโภคบริโภคหรือการบรรเทาความเดือดร;อนให;กับ
ประชน ในด;านชีวิตความเปZนอยู�หรือการประกอบอาชีพเปZนการสนับสนุนการทํามาหากิน บางโครงการทีมี
การต;องแก;ไขป3ญหาโดยเร�งด�วนกลับไม�ได;มาบรรจุอยู�ในร�างข;อบัญญัติฉบับนี้ หรือหลายสิ่งท่ีอบจ.เชียงรายควร
ทําเพื่อการบริการ ให;กับประชาชนได;ทันท�วงที และเปZนการแก;ป3ญหาอย�างเร�งด�วนและยั่งยืน ท้ังน้ี นี่คือ
ความจําเปZนพื้นฐานค�ะเปZนความต;องการสูงสุดของพี่น;องประชาชนคือการได;กินดีอยู�ดี น้ําไหล ไฟสว�าง ทาง
สะดวก มีเส;นทางในการเดินทางในการทํามาหากิน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีนะคะ อีกทั้งยังพบว�าโครงการมีการตั้ง
งบประมาณเกินความจําเปZน สูงกว�าความเปZนจริง มีความซํ้าซ;อนของโครงการเปZนการต้ังรายจ�ายที่เก่ียวข;อง
กับการใช;งบประมาณโดยไม�ประหยัดและไม�คุ;มค�า โดยเฉพาะโครงการอบรม การศึกษาดูงาน การส�งเสริม
อาชีพ ขาดความชัดเจนค�ะ โดยเฉพาะเร่ืองของกลุ�มเปIาหมาย หรือผู;ที่จะเข;ารับการอบรม กลุ�มคนท่ีเข;ามาร�วม
ในกิจกรรมหรือเข;ามาร�วมในงานต�างๆ น้ัน ในการส�งเสริมความรู;หรือการนําเอาคณะต�างๆ ไปศึกษาดูงานใน
ขณะท่ีนํางบประมาณนั้นลงไปดําเนินการ การจัดกิจกรรมการจัดงานต�าง ๆ ๆนั้นยังขาดความชัดเจนของ
กลุ�มเปIาหมาย และที่สําคัญยัง 
          /ขาดความ... 
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ขาดความสัมฤทธิ์ผลที่เห็นเปZนประจักษ� กรณีการพัฒนาส�งเสริมกลุ�มอาชีพเก�าท่ีมีการดําเนินการ ซ่ึงเปZนอาชีพ
หลักหรือเปZนอาชีพเสริมหรือการพัฒนาอาชีพใหม�ท่ีสอดคล;องกับความต;องการของตลาด ต;นทุน ศักยภาพของ
กลุ�มต�างๆ ท่ีมีอยู�สิ่งต�างๆเหล�านี้ค�ะ ท่ีดิฉันกําลังจะมองว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ที่ได;นําเสนอมา
เปZนร�างข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปYตรงนี้ให;ความสําคัญแค�ไหนเพียงไรงบประมารต�างๆ เหล�าน้ีใช;
เงินจํานวนมากมายและจัดตั้งโครงการมาแล;วต�อเนื่องหลายปYโครงการต�างๆ เหล�านี้สภาก็มีความเห็นชอบทุกปY 
แต�สภาแห�งน้ีไม�เคยเห็นเอกสารหรือตัวชี้วัดที่ออกมาชัดเจน ไม�เห็นแม;แต�ประกาศหรือการชื่นชมจากองค�กร
อ่ืนๆว�ามีอาชีพใดมีผลิตภัณฑ�ใดท่ีมีความโดดเด�น ท่ีเกิดจากการนําเอาความรู;จากการอบรมขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงรายหรือในการแอดแวลูเข;าไปจนโครงการต�างๆ เหล�านั้นประสบความสําเร็จอย�างเปZนรูปธรรม
และสามารถประกาศต�อสาธารณชนว�าเปZนอาชีพที่โดดเด�น โดยได;รับการฝdกอบรมด;วยงบประมาณขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จนนักท�องเที่ยวและผู;คนทั่วไปต;องถามหาว�าผลิตภัณฑ�ขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงรายคืออะไร การอบรมที่ให;ความรู; และการส�งเสริมอาชีพ การศึกษาดูงานตามท่ีท�านผู;บริหารได;
เสนอมา ในร�างข;อบัญญัติฉบับนี้นี่เปZนการตั้งข;อสังเกตส�วนตัวของดิฉัน ในฐานะสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย ดิฉันและสภาเราเห็นด;วยอยู�แล;วค�ะ สําหรับหากจะมีการจัดทํางบประมาณเพื่อส�งเสริม
อาชีพอย�างจริงจังเปZนการสร;างรายได; ลดรายจ�ายให;เห็นจริงบนพื้นฐานของกลุ�มเปIาหมายชัดเจนและตรงตัว
แม;กระทั่งเกิดเปZนอาชีพใหม� เพื่อสร;างรายได;ให;กับคนจังหวัดเชียงราย เพียงแต�ว�าดิฉันไม�แน�ใจค�ะ ว�าสิ่งต�างๆ 
ที่ได;ยินได;ฟ3งได;เห็นในหลายๆ ปYที่ผ�านมาไม�มั่นใจว�าปYน้ีโครงการเดิมเหล�านี้ที่ยังบรรจุอยู�ในร�างข;อบัญญัติฉบับน้ี
จะสร;างความสําเร็จก�อให;เกิดประโยชน�ตามที่ท�านตั้งเปIาหมายไว;หรือไม� ในขณะเดียวกันจะเกิดความคุ;มค�าอัน
เปZนประโยชน�สูงสุดต�อพี่น;องประชาชนเกิดความพอใจของพี่น;องประชาชน ในด;านบริการต�อสาธารณะ ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพซ่ึงเปZนความหวังของพี่น;องประชาชนที่มีต�อองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านสมาชิกสภา
คะ ท�านผู;ทรงเกียรติทุกท�าน สุดท;ายก็คือหากร�างข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปY 2561 ฉบับน้ี ได;
ผ�านข้ันตอนการรับหลักการจากสภาแห�งนี้ไปแล;ว ดิฉันมีความจําเปZนท่ีจะขอแปรญัตติต�อสภาในวาระต�อไปใน
การที่จะปรับตัด หรือลดบางโครงการด;วยเหตุผลแห�งความจําเปZน ตามท่ีได;กล�าวมาแล;วข;างต;น มิได;มีเจตคติไม�
ดีต�อผู;อ่ืนผู;ไดทั้งสิ้นด;วยสํานึกในหน;าที่ตามท่ีได;รับมอบหมาย จากพี่น;องประชาชนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต�วันท่ี
ได;ประกาศต�อหน;าท่ีสาธารณชนหรือทําปIายประกาศและแนะนําตัวเองว�าดิฉันขออาสาท่ีจะไปเปZนตัวแทน ใน
การนําพาเอาป3ญหาความเดือดร;อนสะท;อนป3ญหาความต;องการหรือการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อให;ผู;บริหารพิจารณา
จัดสรรงบประมาณลงไปแก;ไขป3ญหาตลอด ทั้งดิฉันตั้งใจว�าจะทําหน;าที่ของตนเองภายใต;เกียรติและศักดิ์ศรี
ของการเปZนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายอย�างดีที่สุด และดิฉันจะยอมรับผลของสภาแห�งน้ี
ทุกประการพร;อมกันนี้ก็จะนําข;อมูลมติต�างๆ ข;อซักถาม ข;อตอบของผู;บริหารได;เล�าสู�ได;ชี้แจงและพูดคุยกับ
ชุมชนกับสาธารณชนในกับทุกๆ ท่ี ที่ดิฉันมีโอกาส กราบขอบคุณค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับผม เชิญท�านปฏิบัติหน;าที่นายกครับ 
 
 
 
 
          /นายบรรเจิด... 
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นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ท�านประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกท�านครับ ก็ต;องขอขอบพระคุณในความคิดเห็นของ
ท�านสมาชิกที่มีต�อร�างข;อบัญญัติฉบับนี้นะครับ ผมอยากจะเรียนอย�างน้ีนะครับว�าในการจัดทํางบประมาณใน
กระบวนการของการจัดทํา เราไม�ได;ทําโดยความอิสระนะครับ ต;องมีกรอบระเบียบและหลักเกณฑ�ของการทํา 
โดยเฉพาะในการท่ีจะต;องดําเนินการไปตามยุทธศาสตร�ของ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเองนะครับ 
ตามแผนพัฒนาสามปYนะครับ ซ่ึงสิ่งเหล�านี้ เปZนสิ่งที่เราได;มีการดําเนินการโดยคณะกรรมการ เร่ิมตั้งแต�มีการ
ประชาคมจนถึงทํายุทธศาสตร�นะครับ ยุทธศาสตร�ก็จะมีแนวทางในการพัฒนาต�างๆ จนถึงแผนพัฒนาสามปY 
ซ่ึงได;มีการบรรจุโครงการเหล�านั้นให;สอดคล;องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา แล;วก็แนวทางการพัฒนาที่เราตั้งไว;
นะครับ ก็ในการจัดทําข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปYก็เช�นเดียวกัน ต;องมีแนวกรอบในการปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ของกรมส�งเสริมการปกครองท;องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จะมีการกําหนดว�าต;องมีรายจ�ายเพื่อ
การอะไรบ;าง เพื่อเปZนหลักประกันให;กับพี่น;องประชาชน และในฐานะที่เปZนองค�กรปกครองส�วนท;องถ่ินท่ี
จะต;องรับผิดชอบและความจําเปZนพื้นฐาน โดยเฉพาะในเร่ืองของแอลพีเอ ซ่ึงท�านก็ฟ3งแล;วมันก็จะแสลงหู แต�
ว�าจริงๆ แล;วแอลพีเอก็คือมาตรฐานบริการสาธารณะข้ันต่ําที่ทางส�วนราชการ จะต;องมีเพื่อเปZนหลักประกันว�า
ส�วนราชการน้ัน จะต;องไม�ทําอะไรที่ต่ํากว�าเกณฑ�มาตรฐานที่ทางกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท;องถ่ินได;ตั้ง
กฎเกณฑ�ไว;นะครับ คือตัวชี้วัดต�างๆ จะมีการประเมินในทุกๆ ด;าน เหมือนประเมินยุทธศาสตร�ว�าจะต;องมีเรื่อง
อะไรบ;าง แต�ภาวะของการจํากัดในด;านงบประมาณ บางครั้งผมเองก็หนักใจอยู�เช�นกันว�า เราไม�สามารถท่ีจะ
ทําได;ตามความต;องการของพี่น;องประชาชน ได;ทุกโครงการหรือทําความต;องการของท�านสมาชิกได; ตรงน้ีก็
เปZนเร่ืองท่ีทางผมเองในฐานะท่ีเปZนผู;บริหารก็ไม�ได;นิ่งนอนใจได;มีการขอประมาณเพิ่มเติมจากภายนอกเข;ามา
โดยเฉพาะในปY 2561 ผมกับผอ.สํานักการช�างก็ได;ไปของบจังหวัด มาได;มาประมาณ 120,000,000.-บาท 
เปZนการพัฒนาเส;นทางสู�แหล�งท�องเที่ยวและพัฒนาแหล�งศูนย�ข�วงวัฒนธรรมครับ และในปYงบประมาณ 2561 
อีกเช�นกันทางจังหวัดเชียงรายเราจะเปZนเจ;าภาพจัดการแข�งขันกีฬานะครับ ก็เปZนความหนักใจว�าการเตรียม
ความพร;อม ในการปรับปรุงสนามกีฬาซ่ึงผมเองก็เกรงใจ ท่ีจะไม�เอางบประมาณหลักๆ ไปทําตรงน้ีนะครับ 
เพราะว�าคงต;องใช;งบประมาณจํานวนมากนะครับ เพราะว�าปรับปรุงสนามกีฬาให;สมบูรณ�แบบ ผมได;ให;ทาง
สํานักช�างได;ประมาณการปรากฏว�าใช;เงินถึง 153 ล;านบาท ซ่ึงก็ได;เสนอแผนงานต�างๆ ให;ทางผู;ว�าราชการ
จังหวัดได;พิจารณาแล;ว เม่ือพิจารณาถึงข้ันต่ํา ในฐานะของการเปZนเจ;าภาพควรจะมีอะไรอย�างน;อยที่สุด เราก็
ได;ตัวเลขที่ออกมาก็คือประมาณ 90,000,000 นะครับ ซ่ึงตอนนี้นะครับ ทางหน�วยงานโยธาธิการจังหวัด
และแผนงานนะครับ ก็ได;มีการจัดหาผู; รับจ;าง ซ่ึงก็มีเงื่อนไขว�าจะลงนามได;ก็ต�อเม่ือได;รับการจัดสรร
งบประมาณ คือเปZนสิ่งที่อบจ. กับทางจังหวัดได;ร�วมมือกัน เพื่อท่ีจะแสวงหางบประมาณมา เนื่องจากว�า
งบประมาณของอบจ. เองก็มีอย�างจํากัด อย�างที่ท�านได;พูดข้ึนมาว�าทําไมไม�ทําโครงการนั้นโครงการนี้นะครับ 
แล;วก็ในเรื่องของการอบรมอะไรต�างๆ มันก็อยู�ในตัวของมาตรฐานบริการข้ันต่ําที่เราได;รับนโยบายมาจากกรม
ว�าจะต;องมีเปZนอย�างน;อยนะครับ ปกติเค;าต;องให;มากกว�านั้นแต�ว�างบประมาณเราไม�มี แต�ว�าในเร่ืองของ
ผลสัมฤทธิ์ตรงน้ีก็คงต;องฝากให;ทางส�วนราชการที่เก่ียวข;องได;ไปทําผลงาน ทําประชาสัมพันธ�ให; 
 
 
 
          /มากกว�าน้ี... 
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มากกว�านี้นะครับ ก็ยอมรับว�าในการเผยแพร�ผลงานของ อบจ. เราอาจจะยังไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือว�า
ยังน;อยไป เพราะว�ายังไม�มีการเผยแพร�ท่ีอาจจะในข้ันที่ว�าแพร�หลายนะครับ เพราะว�าทางฝJายตรวจติดตาม
และประเมินผล เค;าก็มีการรายงานผลการดําเนินการประจําปYทุกปYนะครับ แล;วในส�วนราชการอ่ืนท่ีเราส�งไปให;
เขาได;เผยแพร� บางครั้งเราอาจจะอ�อนในเรื่องการประชาสัมพันธ�ไปนิดหนึ่ง แต�ก็ขอเรียนว�าในการจัดทําร�าง
ข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปY ระมัดระวังที่สุด เร่ืองของการใช;จ�ายงบประมาณให;เกิดความคุ;มค�าและ
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลให;มากที่สุดนะครับ ซ่ึงก็คงจะต;องดูการปฏิบัติงานนะครับ ในข้ันตอนน้ีนะครับ 
ผมก็คิดว�าร�างข;อบัญญัติฉบับน้ีนะครับ เราพยายามดําเนินการในสิ่งที่คิดว�าเปZนประโยชน�ที่สุดนะครับ ถ;าหาก
ว�ามีอะไรท่ีท�านยังติดใจหรือว�าจะมีการแปร ผมก็ไม�ขัดข;อง ก็คงเปZนความรับผิดชอบร�วมกันที่เราจะต;อง
ช�วยกันปรับปรุงให;ข;อบัญญัติฉบับนี้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดร�วมกันนะครับ ขอบคุณมากครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านสมาชิกครับ มีไหมครับ เชิญท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาเพื่อนสมาชิกผู;ทรงเกียรติ  
กระผมวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา เขตหนึ่ง อําเภอเชียงของ ครับก�อนอ่ืนต;องกราบขอบพระคุณนะครับ 

ในน้ําจิตนํ้าใจของท�านฝJายบริหารนะครับ ขอบคุณอันดับแรกเม่ือสักครู�ผมเห็นท�านแถลงต�อสภาแห�งน้ีว�าท�าน
ขอปรับปรุงแก;ไขนะครับ ร�างข;อบัญญัติฉบับนี้เพื่อให;เกิดความถูกต;องเหมาะสมนะครับ ซ่ึงก�อนหน;าน้ีสภาแห�ง
นี้เ น่ียได;พยายามที่จะประสานงานกับท�านมาโดยตลอดนะครับ แต�ก็ได;รับคํายืนยันว�าไม�สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนแก;ไขอะไรใดใดได;แล;ว ก็ต;องขอขอบคุณความจริงใจของท�านมา ณ โอกาสนี้ด;วยนะครับ ประเด็นท่ี
สองเม่ือสักครู� ท�านได;พูดถึงเร่ืองการมีส�วนร�วมนะครับ ที่จะก�อเกิดหรือเปZนที่มาของร�างข;อบัญญัติฉบับน้ี          
นะครับท�านครับ โดยกล�าวอ;างถึงเรื่องกระบวนการต�างๆ อันจะเปZนที่มาโดยชอบธรรมนะครับ โดยเฉพาะการ
กล�าวอ;างถึงเร่ืองของประชาคม ซ่ึงผมก็ได;ทราบเบ้ืองต;นว�า ทางด;านสภาแห�งนี้ได;ทําหนังสือทักท;วง  นะครับ 
สอบถามหรือท;วงติงกับทางท�านผู;บริหารไปนะครับ ในกรณีถึงการยืนยันความถูกต;องนะครับ ของการ
ประชาคมนะครับ ว�าเปZนไปตามเจตนารมณ�ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงได;มีหนังสือนะครับ ฉบับล�าสุดในการ
จัดทําแผนพัฒนาหรือการประชาคมหรือไม�นะครับ ว�าการประชาคมที่เกิดข้ึนคือการประชาคมแผนพัฒนาสี่ปY
ฉบับเพิ่มเติมใน 23 มิถุนายน น้ัน สภาวิตกกังวลเปZนอย�างยิ่งนะครับ ถึงได;มีหนังสือสอบถามเพื่อให;ท�านได;
ยืนยันนะครับ ว�าเปZนกระบวนการวิธีการท่ีถูกต;องเปZนไปตามหลักร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมรับประโยชน�และร�วม
พิจารณาตัดสินใจของพี่น;องประชาชน รวมถึงประชาชนแล;วหรือไม�นะครับ ผมก็ยังไม�แน�ใจว�าท�านยืนยัน   
ตรงน้ันกลับไปทางด;านสภา หรือท�านประธานสภาว�าอย�างไรนะครับ ทั้งนี้ท้ังน้ันผมก็อยากจะรับฟ3งนะครับ 
การยืนยันจากท�านนะครับ เผื่อมีเหตุไม�คาดฝ3นเกิดข้ึนนะครับ เพื่อจะได;หาตัวผู;รับผิดชอบในกรณีนี้ได; ท้ังน้ี
ทั้งนั้นสภาเราได;ทักท;วงไปแล;ว อันนี้ก็คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมได;พูดนะครับ แล;วก็ได;ถามนะครับ ฝJาย
บริหารผ�านท�านประธานสภา อีกประเด็นหน่ึงครับ ในเรื่องของตามท่ีท�านได;แถลงนะครับว�า ร�างข;อบัญญัติ
ฉบับนี้เปZนไปตามกระบวนการนะครับ ดัชนีการชี้วัดซ่ึงส�วนราชการหรือกระทรวงมหาดไทยได;กําหนดมาแล;ว
ครับ ทางด;านสภาเราพอทราบเบ้ืองต;นครับ ว�าดัชนีตัวชี้วัดตรงนี้น�ะมีอะไรบ;างนะครับ ทราบครับว�ามี 
 
 
          /อะไรบ;าง... 
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อะไรบ;าง แล;วก็หลังจากที่เราได;พิจารณาร�างข;อบัญญัติฉบับนี้แล;วเนี่ยนะครับ บางโครงการอย�างเช�นเพื่อน สจ.
ซ่ึงได;อธิบายมาก�อนหน;านี้มันใช;หลักการคํานวณดัชนีการชี้วัดเน่ียมากเกินความจําเปZนนะครับ มากเกินความ
จําเปZนนะครับ หรือบางโครงการเนี่ยมันซํ้าซ;อนมันฟุJมเฟUอยนะครับ ท้ังน้ีทั้งนั้นเนี่ยนะครับ ในการวาระการ
ประชุมคร้ังต�อไปนะครับ หากแม;นว�านะครับจะต;องมีการแปรญัตติงบประมาณบางโครงการท่ีซํ้าซ;อนฟุJมเฟUอย
และไม�จําเปZน ตัวผมคนหนึ่งครับท่ียืนยันว�าจะขออนุญาตท�านนะครับ ในการยื่นแปรญัตติงบประมาณเฉพาะ
งบประมาณที่ซ้ําซ;อนฟุJมเฟUอยไม�จําเปZนนะครับ ไม�สนองตอบต�อการแก;ไขป3ญหาให;กับพี่น;องประชาชนนะครับ 
ไม�ได;มีความจําเปZนเร�งด�วนใดใดเลย ที่จะต;องกระทํานะครับ ทั้งนี้ท้ังน้ันยืนยันครับพี่น;องข;าราชการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทุกท�านนะครับ เราหรือตัวผมเองจะคงไว;ซ่ึงดัชนีตัวชี้วัดตรงนี้เนี่ยนะครับ หรือ   
แอลพีเอตรงนี้น�ะไว;ให;ท�านนะครับ แต�ขณะนี้นะครับ มันโอเวอร�โหลดครับ เราจะเอาเฉพาะบางโครงการตรง
นั้นน�ะมาหารือกันนะครับ ในโอกาสต�อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เชิญท�านปฏิบัติหน;าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ ที่ทางฝJายบริหารได;ขอแก;ไขก�อนที่จะเสนอ
หลักการเหตุผล ก็ด;วยความจําเปZนนะครับ เน่ืองจากว�าหลังจากที่เราได;ยื่นร�างข;อบัญญัติต�อสภาแล;วนะครับ    
ก็มีหนังสือสั่งการมานะครับ ซ่ึงเปZนเวลาที่คาบเก่ียวกันนะครับ อย�างโดยเฉพาะงบบุคลากรเราก็ได;รับหลังจาก
หลังที่ เรายื่นร�างข;อบัญญัติไปแล;วนะครับ ยื่นวันที่สามแต�หนังสือมาวันที่ห;า ก็มีความจําเปZนในเร่ือง
เปลี่ยนแปลงร�างให;สอดคล;องกับข;อเท็จจริงเท�านั้นเองครับ ไม�ได;เปลี่ยนหลักการและเหตุผลนะครับ ที่จะทําให;
เปลี่ยนแปลงเจตนารมณ�ของข;อบัญญัตินะครับ อย�างเร่ืองของเก;าอ้ีพลาสติกจากครุภัณฑ�มาเปZนวัสดุอย�างน้ี
เปZนต;นนะครับ อย�างเร่ืองถนนคอนกรีตจากแอสฟ3ลท�ติกคอนกรีตมาเปZนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ ก็เปZนถนน
เช�นเดิมหรือกรณีของการเปลี่ยนแปลงโครงการท่ีทางคณะกรรมการประสานแผนอําเภอแล;วก็จังหวัดได;ขอ
มาแล;วครับ เนื่องจากว�าเกิดจากความเข;าใจคลาดเคลื่อนของเจ;าหน;าที่ เพราะว�าโครงการคนละยุทธศาสตร�กัน
นะครับ จากสะพานมาเปZนก�อสร;างปIายประชาสัมพันธ�เช�นนี้นะครับ ถือว�าการแก;ไขเพื่อให;สอดคล;องกับ
ข;อเท็จจริงเท�านั้น ไม�ได;เปZนผลให;เปลี่ยนแปลงหลักการและเหตุผลแต�อย�างใดก็ขอเรียนแจ;งนะครับ ส�วนใน
เรื่องของการจัดทําแผนหรือว�าในกระบวนการจัดทํางบประมาณ ผมผู;บริหารนะครับ ก็คงต;องรับผิดชอบ             
นะครับ ก็ขอให;ท�านได;พิจารณาตามท่ีอยู�ในวงงานของสภานะครับ ในเรื่องของการที่จะแก;ไขเปลี่ยนแปลง
รายการนะครับ ตรงนั้นทางผู;บริหารก็คงไม�ก;าวล้ําเข;าไป ท�านจะเปลี่ยนแปลง ผมก็ขอให;พิจารณาไปเปZนไป
ตามระเบียบกฎหมายนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับเชิญครับ 

 
 
 
 
          /นายบรรเจิด... 
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นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ขออนุญาตครับ สําหรับแอลพีเอ ขอมอบให;ทางหัวหน;าสํานักปลัดครับ ซ่ึงเปZนเจ;าของเร่ือง ให;ได;
อธิบายเพื่อสร;างความเข;าใจให;กับทางทางสภาได;ว�าเรามีเรื่องตัวช้ีวัดเร่ืองด;านต�างๆ ที่จะต;องประเมินว�ามีเรื่อง
อะไรบ;างครับขอเชิญครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับเชิญท�านหัวหน;าสํานักปลัดครับ 

นายดรุณพัฒน�  อินดี  หัวหน0าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ ท�านสมาชิกสภา   ผู;ทรงเกียรติ

ทุกท�านครับ สําหรับเกณฑ�ตัวชี้วัดในส�วนของการประเมินประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส�วนท;องถ่ินที่อยู�ใน
ฝJายของนโยบายก็คือรัฐบาลได;กําหนดเปZนแนวทางโดยกรมส�งเสริมปกครองท;องถ่ินประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจและผู;เก่ียวข;องทุกฝJายในฐานะที่เปZนผู;กํากับดูแลองค�กรปกครองส�วนท;องถ่ินที่มี
อยู�ในประเทศไทยนะครับ จุดประสงค�ของเกณฑ�ประเมินประสิทธิภาพองค�กรปกครองส�วนท;องถ่ิน 
วัตถุประสงค�หลักก็คือต;องการให;มาตรฐานในการให;บริการสาธารณะ ขององค�กรปกครองส�วนท;องถ่ิน เปZนไป
อย�างมีมาตรฐานใกล;เคียงกันทั่วประเทศ แล;วก็มีส�วนที่จะได;รับบริการอย�างเสมอภาคนะครับ แล;วก็เปZน
หลักประกันพื้นฐานเบื้องต;นว�า เม่ือเข;าไปสู�การให;บริการขององค�กรปกครองส�วนท;องถ่ินแล;ว จะได;รับบริการ
ในระดับใดนะครับ สําหรับเกณฑ�หลักๆ ก็มีอยู�ด;วยกัน สี่บวกหน่ึง นะครับ สี่บวกหนึ่ง หมายความว�าเปZนเกณฑ�
ประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส�วนท;องถ่ิน ด;านท่ีหน่ึงก็คือด;านการบริหารจัดการ จะเน;นไปเร่ืองของการ
สร;างกระบวนการในการจัดทํางบประมาณแล;วก็กระบวนการในการที่จะให;บริการสาธารณะ จะสังเกตเห็นว�า
จะมีเร่ืองของการวางแผนพัฒนาท;องถ่ิน ตรงน้ีก็จะเปZนอยู�ในกระบวนการบริหารจัดการนะครับ การจัดทํา
ฐานข;อมูล การจัดทําในเร่ืองของการบริหารจัดการข;อร;องเรียน การให;บริการประชาชน การจัดทําระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การประเมินผลและการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับ อันน้ีคือเปZนเรื่อง
ของการบริหารจัดการ ซ่ึงส�วนราชการหลักๆ ก็จะเปZนกองแผนและงบประมาณ รวมทั้งหน�วยราชการท่ี
เก่ียวข;องกับในการที่จะไปสู�บริการจัดทําแผนนะครับ แบบประเมินด;านที่สองก็จะเปZนเร่ืองของการบริหารงาน
บุคคล ก็จะเน;นไปท่ีทรัพยากรบุคคลภายในองค�กรก็จะมีกองการเจ;าหน;าท่ีเปZนผู;รับผิดชอบในส�วนของ
ยุทธศาสตร� ในการประเมินประสิทธิภาพด;านน้ีนะครับ ก็จะเปZนเรื่องของการจัดคนให;สอดคล;องกับยุทธศาสตร�
นะครับ ประสิทธิภาพการบริหารงานด;านบุคคล การสร;างคุณภาพชีวิตความสมดุลของคนในการทํางานของ
องค�กรนะครับ ประสิทธิผลของการบริหารและการรับผิดชอบร�วมกันแล;วก็มีอีกส�วนหน่ึง ที่อยู�ในเกณฑ�นี้ก็คือ
การดําเนินการของกิจการสภาท;องถ่ินนะครับ นี่คือส�วนของด;านการบริหารบุคคลและกิจการสภาท;องถ่ิน  
ด;านที่สามก็จะเปZนประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส�วนท;องถ่ิน ด;านการบริหารจัดการเงินและการคลัง ก็จะ
เปZนเรื่องของการจัดเก็บรายได; การจัดทํางบประมาณการพัสดุ การบริหารการเงินรวมทั้งเร่ืองของการวางแผน
ในเร่ืองของการจัดเบิกจ�าย หรือว�าจัดรอบของการเบิกจ�ายหรือจัดหาพัสดุ อันนี้ก็จะเปZนการบริหารด;าน
การเงินการคลังก็จะมีเกณฑ�ประเมินไว; ด;านที่สี่จะเน;นไปในเร่ืองของการบริการสาธารณะ ก็จะมีตัวชี้วัดท่ีพูด
ถึงทุกด;านในส�วนน้ีก็จะมีส�วนของส�วนราชการของการบริหารส�วนจังหวัด ค�อนข;างที่จะรับผิดชอบแล;ว ก็ดูแล 
 
          /ในตัวชี้วัด... 
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ในตัวชี้วัดด;านนี้ ไม�ว�าจะเปZนเรื่องของด;านส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด;านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การจัด
ระเบียบชุมชน การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม การส�งเสริมภูมิป3ญญาท;องถ่ิน ดังน้ันลักษณะ 
โครงการก็จะเกิดอยู�ในด;านการบริการสาธารณะตรงนี้ ก็จะมีท้ังเรื่องของการวางแผนการลงทุนการท�องเท่ียว
การจัดระเบียบชุมชน การจัดอนุรักษ�ก็จะมีอย�างเช�นนะครับ ผมขออนุญาตยกตัวอย�างเกณฑ�การประเมินก็
อย�างเช�นการสร;างถนนขององค�การบริหารส�วนจังหวัด แล;วก็มีระบบไฟฟIาหรือไม� อันนี้ก็จะอยู�ในแผนของการ
จัดความเรียบร;อยในชุมชนนะครับ อันนี้ก็จะคือเปZนตัวการให;บริการสาธารณะนะครับ แล;วก็ด;านสุดท;ายก็จะ
เปZนเรื่องของธรรมาภิบาล เร่ืองของการบริหารปกครองในรูปแบบของการนําหลักธรรมาภิบาลเข;ามาร�วม
ดําเนินการนะครับ การร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมการจัดนโยบายการจัดกิจกรรม การเป6ดเผยข;อมูลข�าวสาร การมี
ส�วนร�วมนะครับ การมีกลไกในการจัดการเก่ียวกับเรื่องร;องทุกข�ร;องเรียนนะครับ ขออนุญาตท�านประธานสภา 
ท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติที่เคารพครับ ลักษณะของเกณฑ�การประเมินประสิทธิภาพจะเห็นนะครับ ว�าเปZนเรื่อง
ของกระบวนการบริหารนะครับ เปZนหลักในส�วนของการใช;งบประมาณน้ันก็จะมีโครงการที่ต�างๆที่สอดคล;อง
อยู�ในแผน แล;วในแบบประมาณจะเห็นในด;านบริการสาธารณะเปZนสําคัญ สําหรับเกณฑ�ตัวอ่ืนๆ ท่ีเข;ามา
เก่ียวข;อง ก็จะมีเร่ืองของยุทธศาสตร�ชาติในการท่ีจะปIองกันและแก;ไขและปราบปรามการทุจริต ในระยะท่ีสาม
ของรัฐบาล ตั้งแต�ปYพุทธศักราช 2560 ถึง 2564 ตรงนี้ก็จะมีเกณฑ�ของยุทธศาสตร�ชาติในการปIองกันและ
ปราบปรามและการทุจริต ซ่ึงกําหนดให;ส�วนราชการรวมทั้งองค�กรปกครองส�วนท;องถ่ินได;จัดทําแผน
ยุทธศาสตร�ชาติ ซ่ึงทุกกองในส�วนราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดก็ได;เสนอแผนและโครงการจะทําแผน
ในการปIองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงลักษณะโครงการก็จะมีปรากฏอยู�ในร�างข;อบัญญัติฉบับน้ี ซ่ึงต;อง
ยอมรับนะครับว�าในเรื่องของปIองกันการปราบปรามการทุจริต บางส�วนก็เราอาจจะไม�สามารถที่จะดําเนินการ
ได;อย�างในเชิงของการปราบปราม แต�ส�วนหนึ่งเราสามารถที่จะทําได;ก็คือการกระตุ;นเตือนจิตสํานึกที่ดีของคน
ทั้งในองค�กรและในส�วนของบุคคลภายนอกนะครับ ท่ีจะให;รู;และตระหนักป3ญหาสําคัญซ่ึงถือว�าเปZนยุทธศาสตร�
ชาติครั้งนี้นะครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียนต�อท�านประธานสภาและสมาชิก ผู;ทรงเกียรติที่เคารพ เพื่อทราบใน
เบ้ืองต;นนี้ครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท�านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู;ทรงเกียรติ  
กระผมวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา จากเขตหนึ่ง อําเภอเชียงของครับ ก็ต;องขอขอบคุณนะครับ สําหรับ

คําตอบ ซ่ึงตัวผมเองก็ได;เรียนยืนยันต�อสภาแห�งนี้แล;วว�ารับทราบเบื้องต;น เข;าใจเบ้ืองต;นในเร่ืองของหลักการ
แอลพีเอหรือดัชนีตัวชี้วัดนะครับ ก็ถือโอกาสนี้ได;ตั้งข;อสังเกตไว;ว�าทางด;านกรมหรือกระทรวงมีแอลพีเอ 
ออกมาเพื่ออะไรนะครับ เพื่ออะไร เจตจํานงหรือจุดประสงค�จริงๆ มันเปZนการประเมินตัวดัชนีตัวชี้วัด มันเปZน
ดัชนีชี้วัดในเร่ืองของการบริการสาธารณะนะครับ การแก;ไขความเดือดร;อนให;กับพี่น;องประชาชนนะครับ หรือ
มันเปZนเพียงเพื่อประเมินผลงานให; กับทางด;านเจ;าหน;าที่เท�านั้น ตรงนี้ต;องได;มองเจตนารมณ�ของแอลพีเอตรง
นี้ด;วย ซ่ึงได;ยืนยันไปแล;วว�าไม�ได;ประสงค�ท่ีจะตัดบท เม่ือสักครู�ได;เกริ่นมาเร่ืองโครงการน่ีแหละ โครงการอบรม
เจ;าหน;าท่ีหรือข;าราชการนะครับ หรือชาวบ;านนะครับ เพื่อปIองกันการปราบปรามการทุจริต นะครับ ผมอ�าน 

 
          /ในร�างฉบับนี้... 
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ในร�างฉบับน้ีครับ สํานักปลัดก็มีโครงการนี้ กองการเจ;าหน;าท่ีก็มีนะครับ อีกหลายหลายกองก็มีนะครับ ผมก็ยัง
ไม�เข;าใจว�า อบจ.เชียงราย เรามีการทุจริตหรือทําไมถึงต;องอบรมกันทุกกองนะครับ อบรมพร;อมเดียวกันไม�ได;
หรือครับ ดัชนีตัวชี้วัดตรงนี้  ท�านต;องใช;เงินละเปZนล;านล;านขนาดนั้นเลยหรอ เราเปZนข;าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ;าอยู�หัวนะครับ จําเปZนจะต;องมานั่งอบรมกันถึงสองกองสามกองสี่กองอบรมเร่ือง
เดียวกัน ผมได;ยืนยันไปแล;วครับว�าแอลพีเอ ผมเข;าใจแต�ท่ีมันซํ้าซ;อนนี่แหละนะครับมันซํ้าซ;อนนะฮะ 
ข;าราชการเราก็มีสามร;อย สี่ร;อย ห;าร;อย  คนเท�านี้ ท�านก็อบรมเร่ืองเดียวกันทุกกองเลย นี่คือมันจําเปZนต;องมา
นั่งคุยกันว�าท�านอบรมตรงนี้มันสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับ มันสิ้นเปลืองประมาณ ก็ท�านอบรมเร่ืองเดียวกัน
นะครับ กลุ�มบุคลากรอาจจะเปZนในส�วนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เรารวมแล;วก็ไม�เกิน 500 คน
นะครับ ก็จะเหลือไว;ซักหน่ึงโครงการเพื่อจะให;ท�านได;มีแอลพีเอนะครับ และประเมินผลงานกันต�อไป ท้ังน้ี
ทั้งนั้นในฐานะของสมาชิกสภา ซ่ึงพี่น;องประชาชนเขาเลือกมานะครับ เขาเลือกมาเพื่อเปZนตัวแทนนะครับ 
ปฏิบัติหน;าที่แทนพี่น;องประชาชนอีกหลายหม่ืนหลายแสนหลายล;านคน เพื่อพี่น;องชาวจังหวัดเชียงราย ก็
จําเปZนท่ีจะต;องได;ปฏิบัติหน;าที่ตรงนี้จริงๆนะครับ เพื่อให;ก�อเกิดประโยชน�สูงสุดในการใช;จ�ายงบประมาณนะ
ครับ เอาละครับท�านประธานครับ ผมลุกข้ึนมาทวงถามอีกครั้งหน่ึง เม่ือสักครู�ผมถามท�านผู;บริหารไปนะครับว�า
ท�านยืนยันใช�ไหมครับว�า การจัดประชุมประชาคม ประชุมแผนพัฒนาสี่ปYฉบับเพิ่มเติม ซ่ึงหลายหลายโครงการ
ท�านได;เอามาบรรจุไว;ในร�างข;อบัญญัติฉบับนี้ มีท่ีมาของการประชาคม ณ วันท่ี 23 มิถุนายนน้ัน ถูกต;องแล;ว
ขอให;ท�านยืนยันด;วยครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เชิญท�านปฏิบัติหน;าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ ในเร่ืองของกระบวนการทําแผนในฐานะ
เปZนฝJายบริหารนะครับ ก็คงป3ดความรับผิดชอบไม�ได;นะครับเพราะว�ากว�าจะมาถึงข้ันตอนที่จัดทําเปZนร�าง    
นะครับ เราก็ต;องม่ันใจว�ากระบวนการท่ีทํา ได;ดําเนินการถูกต;องแล;วนะครับ ผมขอยืนยันครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านจิรายุครับ 

นายจิรายุ  เผ�ากา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ  

ผมจิรายุ เผ�ากา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตสาม อําเภอพาน ผมขออนุญาต
อย�างนี้นะครับ คือประเด็นวาระท่ีหนึ่งเรากําลังหารือกันว�าจะเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบนะครับ แต�ก็มีหลายท�าน
ประสงค�ข;ามไปที่จะแปรญัตติละ ด;วยเหตุผลที่ซํ้าซ;อนฟุJมเฟUอยไม�จําเปZน ตอนน้ีผมก็นั่งฟ3งอยู�ว�าโครงการ
ตรงไหนซํ้าซ;อน โครงการหน่ึงซํ้าซ;อนโครงการสามหรือว�าโครงการหนึ่ง โครงการท่ีสามมันฟุJมเฟUอย   มัน
ฟุJมเฟUอยยังไง อยากให;ผู;บริหารได;ตอบ เพราะฉะน้ันถ;าถามแบบนี้ ผู;บริหารไม�รู;จะตอบข;อไหนโครงการไหน 
โครงการไหนฟุJมเฟUอย โครงการไหนซํ้าซ;อน มันเลยทําให;ผู;บริหารตอบไม�ได; ตอบไม�ได;ก็เหมือนกับไม�ได;ชี้แจง
อะไรเลยนะครับ แล;ววาระสองเข;ามา มาแปรญัตติก็ดูเหมือนว�าสมาชิกสภาจะไม�มีเหตุมีผลเท�าไหร� หรือ 
          /ว�าเขาขอ... 
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ว�าขออย�างน้ีได;ไหมครับ เราชี้โครงการเลยว�าโครงการไหนที่สมาชิกเห็นว�าซํ้าซ;อน โครงการไหนที่สมาชิกเห็นว�า
ฟุJมเฟUอย โครงการไหนที่สมาชิกเห็นว�าไม�จําเปZนชี้ไปเลยแล;วให;ผู;บริหารตอบ เราก็มาฟ3งการตอบ ด;วยเหตุ   
ด;วยผลเป6ดใจกว;างรับกัน จากนั้นเราค�อยคิดเร่ืองอย�างอ่ืนนะครับ ก�อนอ่ืนผมขอพูดเร่ืองโครงการไม;ดอก
อาเซียน ซ่ึงมีกระแสว�าอบจ.เราจะไม�จัด ซ่ึงผมก็ตกใจเพราะว�าโครงการนี้เราดําเนินการมา 10 กว�าปY
เพราะฉะนั้น อยู�อยู�จะมาไม�จัดในปYน้ีผมว�ามีป3ญหาแน� ในเรื่องของการท่ีจะเกิดคําถามนะครับ ตามมาเยอะแยะ
มากมาย และผมดีใจละที่เห็นในบรรจุแล;วก็ไม�มีการถอดออกไป บรรจุในร�างงบประมาณ ถ;าสมาชิกสภาผ�าน
แล;ว ผมเชื่อว�าผู;บริหารยังไงจะต;องดําเนินการตามนั้น ถ;าไม�ดําเนินการก็แล;วแต�ท�าน แต�สภาเห็นละว�าท�าน
เสนอมาเราทราบแล;ว เราเห็นด;วยนะครับ ถ;าข;อบัญญัติตรงนี้ผ�านไปถือว�าสภาเห็นด;วยตรงนี้ในการจัด ไม�ได;มี
ข;อคัดค;านและอีกโครงการที่สําคัญนะครับ ผมอยากให;ทางผู;บริหารได;ชี้แจงให;ชัดชัดกระจ�างไปเลยเพราะว�า
หลายคนก็ถามว�าโครงการนี้เค;าคิดยังไงเค;าสร;างยังไง เปZนงบที่จะขยายต�อ หรือเปZนงบที่ผูกพันอีกปYหน่ึงหรือไม�
นะครับ หลายคนก็ตั้งข;อสงสัยผมก็ถามส�วนตัวส�วนบุคคล ทุกคนก็บอกว�าโครงการน้ีดีมาก ดีมากผมก็ไม�รู;ว�าดี
ยังไง ผมก็รู;ว�ามันดียังไง อยากให;ผู;บริหารจะใช;โอกาสน้ีวาระน้ีชี้แจงให;ละเอียดเลยนะครับ เลยมาถึงการ
ประชาสัมพันธ�โครงการก็ได; เพื่อให;สมาชิกจะได;คล;อยตาม จะได;ไม�ต;องมีวาระสองให;มันจบวาระไปเลย 
โครงการท่ีหน่ึงโครงการก�อสร;างอุทยานเรียนรู; ผู;เรียนรู;มีชีวิต อบจ.ต้ังไว; 25,000,000 บาท นะครับ ตรงน้ี
ทีเคปาร�คน่ีแหละมันดียังไงเดี๋ยวให;ท�านปฏิบัติหน;าที่ชี้แจงเต็มที่ เลย เป6ดโอกาสชี้แจงเลยครับ วันน้ี
ประชาสัมพันธ�โครงการไปเลย เราจะได;คล;อยตามไปด;วยกัน สองโครงการก�อสร;างอาคารธรรมสถานมันดียังไง 
ท�านชี้แจงไป วันน้ีเรานั่งฟ3งเป6ดใจกว;างกัน เสร็จแล;วเราก็เห็นว�าถ;าท�านสามารถเห็นว�าชี้แจงเราเข;าใจตามกัน
ตรงกันเห็นประโยชน�ที่ชาวบ;านได;รับ วาระสองไม�มีครับขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ วาระสองต;องมีนะท�าน กฎหมายกําหนดยังไง วาระต;องมี 1 2 3 นะท�าน ไม�มี

วาระ 2 ไม�ได;ครับอย�างน้ีนะครับ ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ก็คือตอนนี้ท�านสมาชิกก็ได;อภิปรายก็มี
ประเด็นในเร่ืองของการทักท;วงสมาชิกในเร่ืองของการว�าที่ประเด็นในเร่ืองของการซํ้าซ;อนหรืออะไรยังไง      
ว�าซํ้าซ;อนแบบไหน เม่ือก้ีเท�าท่ีฟ3งดูก็มีในเร่ืองที่ท�านสมาชิกก็ได;อภิปรายไปอย�างในกรณีเร่ืองของโครงการ
อบรมเพื่อปIองกันการทุจริต ซ่ึงท�านก็ได;ยกตัวอย�าง ยกตัวอย�างมาละว�าโครงการอบรมปราบปรามการทุจริต
แต�ละกอง กองนั้นก็จัด กองนี้ก็จัดก็ได;ยกตัวอย�างข้ึนมานะครับ แต�ถ;าเกิดต;องการรายละเอียดเปZนโครงการ
ไหนเดี๋ยวท�านถามเปZนทีละโครงการไปก็ได;นะครับท�าน ก็เชิญท�านผู;บริหารครับชี้แจงตามท่ีท�านสมาชิกได;
สอบถามไว;ครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับครับในฐานะผู;บริหารนะครับ ก็ถือว�าขณะนี้อยู�ใน
การพิจารณาในสภาแล;วนะครับ ก็คงเปZนความรับผิดชอบร�วมกันคือถ;าท�านให;ความเห็นชอบท่ีจะให;ทาง
ผู;บริหารดําเนินการนะครับ ก็ต;องเปZนไปตามมตินะครับ เรื่องของมหกรรมไม;ดอกอาเซียน ตอนน้ีก็ยังไม�ทราบ
ท�านจะแปรหรือไม�นะครับ ถ;าหากท�านไม�แปรก็เปZนหน;าที่ของฝJายบริหารจะต;องดําเนินการให;เปZนไปตามนั้น
นะครับ ในเร่ืองของทีเคปาร�คก็คงจะให;ทางสํานักการศึกษาได;ชี้แจงต�อสภา เพื่อความเข;าใจนะครับ                        
ว�าโครงการน้ีมีที่มาที่ไปยังไง แล;วก็ได;เกิดประโยชน�ยังไงนะครับ ทั้งสองโครงการเลยนะครับ 
          /นายสุธีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอเชิญ ผอ.เกียรติคุณครับ 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน  ท�านประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกท�านนะครับ สําหรับโครงการทีเคปาร�คหรือเปZน
โครงการเรียนรู;ในยุคดิจิตอลนะครับ ถือว�าเปZนโครงการที่เป6ดโอกาสให;กับเด็กและเยาวชนได;เรียนรู;นะครับ 
เน่ืองจากว�าในยุคป3จจุบันในการเรียนรู;เรื่องเทคโนโลยีและการเรียนรู;ต�างๆ เปZนยุคแห�งดิจิตอล เปZนยุคแห�งการ
ใช;เทคโนโลยีและก็ยุคแห�งปฏิรูปการศึกษาทางรัฐบาล ก็จะมีพัฒนาเร่ืองการเรียนรู;ในยุค 4.0 ในทีเคปาร�ค    
ก็จะเปZนแหล�งเรียนรู; ที่เป6ดโอกาสให;เด็กและเยาวชนยุคใหม�ได;มาใช; ในการค;นคว;าไม�ว�าจะเปZนห;องสมุด
ออนไลน�เปZนความรู; แม;กระท่ังทางการเรียนรู;ในเทคโนโลยีท่ียุคป3จจุบันการเรียนรู;ของคนยุคใหม� ในส�วนของ
อบจ.เชียงรายเอง ก็มีโครงการที่ทําให;มาอยู�ร�วมกับทางทีเคปาร�ค แล;วก็ทางกระทรวงวิทยาศาสตร�ท่ีจะต;องใน
การขับเคลื่อนตรงนี้ หากว�าถ;าอบจ.เราในส�วนของที่ให;บริการประชาชนท้ังเด็กและเยาวชนต�างๆ ในจังหวัด
เชียงราย ได;รับโอกาสตรงน้ีก็ถือว�าเปZนโอกาสดีแล;วส�วนที่จะได;เรียนรู;ในศูนย�แห�งนี้นะครับ ในการขับเคลื่อน
นั้นมีท้ังเทคโนโลยีที่ใหม� ในส�วนของร�วมมือกับทางทีเคปาร�คนะครับ     แต�จําเปZนอย�างยิ่งในส�วนท่ีของเรา
จําเปZนต;องมีสถานที่ ท่ีจะก�อสร;างข้ึนมาเพื่อที่จะรองรับและสามารถเชื่อมออนไลน�กับศูนย�ต�างๆกับของทีเค
ปาร�คด;วย รวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร�ท่ีเราเอามาอยู�ตรงนี้ เพื่อพัฒนาให;โอกาสกับคนในพื้นท่ีเราโดย
โครงการนี้ก็เปZนของลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแล;วก็เป6ดโอกาสให;คนเชียงราย ซ่ึงเด็กและเยาวชนในยุค
ป3จจุบันนี้และเข;าถึงตรงนี้นะครับ ก็เปZนโครงการที่ทางผู;บริหารเองก็ร�วมมือกับทางกับหน�วยภาครัฐท่ีเปZน
กระทรวงหลักของกระทรวงวิทย� ก็ได;คิดกันประชุมปรึกษาหารือกัน ในส�วนที่จะทําตรงนี้ บนพื้นฐานคือให;
โอกาสกับคนเชียงรายแล;วก็ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ตรงนี้ก็คิดว�าเปZนโครงการที่ ที่จะเปZนแหล�งเรียนรู;
ของคนเชียงรายจริงๆนะครับ ตรงนี้ในส�วนรายละเอียดต�างๆ เร่ืองการดําเนินการนั้น ก็จะมีบางส�วนที่จะต;อง
อาศัยของทีเคปาร�คเปZนอุปกรณ� เปZนอุปกรณ�เคร่ืองไม;เครื่องมือต�างๆเชื่อมกับกระทรวงวิทย�ด;วย ตรงนี้ส�วน
รายละเอียดการวางแผนต�างๆ สํานักช�างก็ได;วางแผนวางรูปแบบไว;ในการก�อสร;างก็คงใช;ศูนย�ดิสคัฟเวอรี่เปZน
อาคารเปZนศูนย�เซ็นเตอร�ให;ได;เชื่อมกับแหล�งเรียนรู;ท่ีเปZนทีเคปาร�คไปหลายจุดหลายหลายส�วนหรือส�วนกลาง
ด;วยนะครับ ตรงนี้ครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ ท�านผอ.สํานักช�างเพิ่มเติมครับ เชิญครับ 

นายสมชาติ  วัฒนากล0ว ผู0อํานวยการสํานักการช�าง 
เรียน ท�านประธานสภาท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติที่เคารพครับ อุทยานการเรียนรู;ที่เรียกว�าทีเคปาร�ค 

นะครับก็ได;แนวคิดจากทีเคปาร�คที่กรุงเทพนะครับ ก็โครงการนี้ซ่ึงก็ได;ศึกษามาพอสมควรนะครับ จากคือ
กรุงเทพครับ ก็จะเปZนของเราคร้ังแรกสุดที่ตั้งงบในวันนี้ก็คือจะเปZนงบโครงสร;าง 25,000,000 โครงสร;างก็
คืออาคารสามชั้นอยู�ด;านทิศเหนือเชื่อมต�อกับทางส�วนดิสเคาวเวอรี่เรานะครับ ทางทิศเหนืออาคารสามชั้น    
ซ่ึงลักษณะของการออกแบบก็จะเปZนตามโซนของที่เคปาร�คนะครับ ไม�ว�าจะเปZนโซนเด็กโซน ผู;สูงอายุนะครับ 
โซนวัยห;องสมุดมีชีวิตนะครับ ลานกิจกรรม ห;องไอทีห;องประชุมนะครับ ซ่ึงจะเปZนตามเกณฑ�ของทีเคปาร�ค          

 
         /ในแนวคิด... 
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ในแนวคิดของห;องสมุดมีชีวิต เปZนลักษณะว�าได;ทุกเพศทุกวัยนะครับ ตั้งแต�ต่ํากว�าหกขวบก็ได;ผู;สูงอายุก็ได;          
วัยกลางคนก็ได;นะครับ ก็เปIาหมายท่ีสําเร็จในประเทศไทยคือนอกภูมิภาค คือที่ภาคใต;ที่เทศบาลนครยะลา 
ซ่ึงทํามา 10 กว�าปYแล;วนะครับ เราก็ได;ศึกษาหมดที่นครยะลา มีคนไปดูวันหน่ึง 300 ถึง 600 คนนะครับ   
ซ่ึงเปZนทุกเพศทุกวัย ผมก็ถามว�ามีอะไรท่ีโดดเด�นไหมเค;าบอกว�ามันเปZนห;องสมุดท่ีไม�ใช�ห;องสมุดธรรมดาเข;าไป
แล;วเด็กก็อยากจะอยู�ต�อเหมือนอย�าง LIVING LIBRARY เหมือนบ;าน ไปอ�านหนังสือก็ไม�อยากกลับ เนื่องจาก
หนังสือทันสมัย มีท้ังออนไลน�มีท้ังท่ีไม�เหมือนเดิม ดึงดูดผู;ใหญ�ก็เหมือนกัน ในช�วงเวลาตอนเย็นเด็กจะไปทํา
การบ;านท่ีนั่นนะครับ แล;วก็ไปเล�น ไปรวมกันอ�านหนังสือ กลางวันจะเปZนเร่ืองของผู;ใหญ�รวมถึงผู;สูงอายุด;วยท่ี
เข;าไปทํากิจกรรมตรงนั้น ก็เปZนการดึงดูดให;คนเข;ามาอ�านหนังสือให;การเรียนรู; ซ่ึงตรงนี้มันเปZนเร่ืองใหม�
สําหรับเรานะครับ อย�างยะลาเนี่ยเขาทําเปZนเซ็นเตอร�ท่ีเทศบาลนครก�อนนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จ�ายไปเปZนสี่
มุมเมืองให;ใกล;กับโรงเรียน หรือใกล;กับประชาชนมากที่สุด เขาเรียกว�ามินิทีเคนะครับ ซ่ึงอันนี้ก็ถือว�าเปZนสิ่ง
แปลกใหม�และเปZนมิตติ้งพ;อยท�ของเมืองเลย เราต;องทําให;เปZนอะไรที่ใหม� แล;วก็ดึงดูดแล;วก็ดึงเยาวชนของเรา
เข;ามาตรงนี้นะครับ เพราะจะเพิ่มการอ�านของเด็ก ก็ต;องยอมรับว�าเด็กไทยตอนนี้ในอาเซียนยังล;าหลังนะครับ 
ถ;าเรามีตรงน้ีก็ถือว�าเปZนจุดประกายที่สร;างการอ�าน สร;างให;คนมาอ�านหนังสือมาร�วมกันทํากิจกรรมนะครับ   
ซ่ึงก็ถ;าทําสําเร็จก็ถือว�าเปZนสิ่งท่ีดีที่สุดของเราในด;านการศึกษานอกจากการศึกษาปกตินะครับ อาคารเปZนงบ
ต�อเนื่องเปZนปY ปYต�อไปนะครับ ก็สามารถที่จะทําเรื่องครุภัณฑ�ตกแต�งทําอาคารให;เชื่อมกับศูนย�ดิสคัฟเวอร่ี เรา
รวมท้ังปรับปรุงศูนย�ดิสคัฟเวอรีเดิมด;วย ซ่ึงก็ใช;งบประมาณจํานวนหน่ึงนะครับ อาจจะมากกว�าน้ีสักนิดนึงครับ 
ก็สามารถทําภายในสองปYก็สามารถใช;งานได;สามารถเป6ดได;แล;วนะครับ ซ่ึงตรงนี้ผมว�าเปZนโครงการท่ีดีนะครับ 
ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาเพื่อนสมาชิกผู;ทรงเกียรติ  

ผม วสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา ก็ยังเรียนยืนยันนะครับ ท�านครับ ดํารงตําแหน�งมาสามสี่สมัยไม�รวมองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ รับทราบบทบาทและอํานาจหน;าท่ีดีครับว�าวันน้ีประชุมอะไร ประชุม
พิจารณาร�างข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจาํปY 2561 ซ่ึงก�อนที่จะรับร�างนะครับ เพื่อนสมาชิกทุกคน 
เขาก็มีสิทธิ์นะครับ ที่จะได;สอบถามนะครับ เร่ืองราวต�างๆ ทั้งหมดก�อนนะครับ ก็ไม�จําเปZนต;องชี้นําใดนะครับ 
ที่บอกว�าคุยกันวันนี้ให;จบนะครับ มติให;ผ�านวันนี้ไปเลยมันไม�ได;นะครับท�านประธานครับ ผมดํารงตําแหน�งมา
หลายสภาแล;วครับ ยังไม�เคยมีสภาไหนที่จะเป6ดโอกาสให;ผ�านหรือลงมติสามวาระรวดได;ครับท�านครับ ผิด
กฎหมายครับ ท�านต;องศึกษากฎหมายให;ดีนะครับ ตรงนี้ทําอย�างน้ันไม�ได;นะครับ เอาละครับ ผมขอสอบถาม
เร่ืองของอาคารทีเคปาร�คนะครับ เรื่องของท�านประท;วงหรอนะครับ ใช;สิทธิประท;วง ท�านเกียรติคุณยกมือ 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พอดีมีสองประเด็นก็คือ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เอาอย�างนี้นะครับท�าน เดี๋ยวครับ 

/นายวสพุล… 
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นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ท�านใช;สิทธิประท;วงหรือใช;อะไรครับ ท�านต;องขออนุญาตประธานสภาก�อนนะครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เชิญท�านผู;อํานวยการก�อนนะครับ เชิญครับ 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียนท�านประธานนะครับเม่ือก้ีมีอาคารทีเคปาร�คกับอาคาร 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ท�านครับ ขอความกรุณาท�านถ;าจ�อท่ีไมค�เสียงมันจะทุ;มไปนะครับ 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีอาคารทีเคปาร�คกับอาคาร……..บริการที่เม่ือก้ีได;ถามที่สภาได;ถามนะครับ ก็ไม�ได;อธิบายอะไร ส�วน
อาคารที่อีกหลังหนึ่งของอบจ.นะครับ คืออยู�ที่โรงเรียนเม่ือก้ีเนี่ยครับก็ไม�เปZนไรครับ นําเรียนท�านประธานให;
ทราบก�อนว�ามีสองประเด็นนะครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ขอบคุณครับผมขออนุญาตต�อครับท�านประธานครับ ท�านประธานครับระเบียบการประชมุสภานะ
ครับของกระทรวงมหาดไทยท�านครับ สมาชิกสภาจะต;องพดูกับประธานแล;วก็ต;องขออนุญาตประธานก�อน ถ;า
ประธานอนุญาตผมถึงจะลุกข้ึนได;นะครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ต�อเลยครับท�าน ต�อเลย 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

และผมถามถึงผู;บริหารนะครับ อยู�ๆจะมีเจ;าหน;าที่คนหนึ่งคนใดนะครับ จะลุกข้ึนอภิปราย ไม�ใช�ยกมือ
แล;วจับไมล�พูดนะครับท�านครับ ท�านประธานครับท�านกํากับดูแลการประชุมด;วย ท�านต;องถามไปฝJายบริหาร
ก�อนว�าอนุญาตให;เจ;าหน;าที่คนนั้นได;ตอบหรือไม� เพราะคําตอบของเขามันมีผลนะครับ ต�อองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงรายและต�อพี่น;องประชาชนทั่วท้ังจังหวัดเชียงรายครับ ขอให;ท�านได;กําชับตรงน้ีด;วยฮะ ผมจะถาม
เรื่องของอาคารทีเคปาร�คตรงน้ีเลยนะครับผมจะถามเรื่องของอาคารทีเคปาร�คตรงน้ีเลยนะครับ ในเบื้องต;น
เห็นบอกว�าจะสร;างใหม�ศูนย�ดิสคัฟเวอรี่นะครับ ก็ยังไม�ได;บอกว�าเห็นด;วย หรือยังไม�เห็นด;วยนะครับ เพราะมัน 

/อยู�ในข้ัน… 
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อยู�ในข้ันรับหลักการอยู�ครับท�านครับ เพียงแต�ว�าขอสอบถามว�าอาคารแบบน้ีมันมีรูปร�างหน;าตาอย�างไร 
25,000,000.-บาท มันได;โครงสร;างก็คือตัวอาคารข้ึนมานะครับ 25,000,000.-บาท เลยนะครับ ท�านได;
กําหนดไว;ว�าบ;างไหมครับ กิจกรรมภายในมันจะมีอะไรอย�างไรบ;างและท่ีสําคัญโดยท่ีผ�านมายังไม�ใช�ประเด็น
คําถามนะครับ ผมเห็นที่ว�างในอาคารดิสคัฟเวอรี่น�ะมีอยู�ไม�ถึงงานนะครับ ซ่ึงด;านหน;าท�านก็สร;างเปZนสนามเด็ก
เล�นนะครับ ซ่ึงท�านเคยได;ขอสภาแห�งนี้นะครับพิจารณาอนุมัติงบประมาณให;ไปสร;าง ท�านอย�าบอกนะครับว�า
จะรื้อสนามเด็กเล�นตรงน้ันท้ิงทั้งหมดนะครับ แล;วอาคารทีเคปาร�คตรงนี้น�ะไปแออัดยัดเหยียดไว;ในที่ตรงนั้นนะ
ครับ เพราะมันไม�ใช�ว�าเปZนอาคารใหม�ที่เกิดข้ึน อันนี้ตั้งข;อสังเกตไว;นะครับ ยังไม�ได;บอกนะครับว�าจะแปรญัตติ
หรืออย�างไรนะครับ ตั้งข;อสังเกตไว;นะครับ ร�างข;อบัญญัติฉบับนี้นะครับ หน;า 73 ท�านมาอีกแล;วนะครับ กอง
การศึกษาทางด;าน สํานักการศึกษา ท�านก็มีระบุนะครับ ว�าท�านเจ;าขอจัดซ้ือยางพาราปูพื้นสําหรับสนามเด็ก
เล�นถึงแม;จะไม�ใช�ท่ีตรงนั้นก็ตามนี่แหละครับ นโยบายท่ีไม�ชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําให;พี่น;องประชาชนต;อง
ได;สูญเสียผลประโยชน�เยอะแยะมากมายครับ ตรงน้ียังไม�ได;บอกนะครับว�าเห็นด;วยหรือไม�เห็นด;วย แต�ตั้ง
ข;อสังเกตไว;  อีกท้ังในปYงบประมาณหน;า ท�านก็บอกว�าเดี๋ยวจะสร;างนั้นสร;างนี้สร;างนี่สร;างนั้นท�านบอกว�ามีเอ็ม
โอยูนะครับ กับหน�วยงานภายนอก ผมก็ยังไม�เคยเห็นเอ็มโอยูตรงไหนเลยนะครับ ถ;าพูดเอ็มโอยูเด๋ียวย;อนไป
ที่อัฒจรรย�สนามกีฬาอีก คร้ังก�อนได;แถลงต�อสภาแห�งนี้ว�าขออนุมัติงบประมาณจากสภาแห�งน้ีไปแปดล;านบาท 
เพื่อสร;างอัฒจรรย�สนามกีฬานะครับ โดยจะร�วมกับหน�วยงานหน่ึงหน�วยงานภายนอก แต� ณ ขณะน้ียังไม�
สามารถดําเนินการได;นะครับ เพราะว�าเอ็มโอยูตรงนั้นมันเปZนเพียงแค�สัญญาใจและกลายเปZนสัญญาหน;าฝนไป
แล;ว  เรามี 8,000,000.-บาท หน�วยงานที่ตกลงไว;เขาไม�สมทบมามันสร;างไม�ได; ก็อย�าให;ทีเคปาร�คเปZนเอ็มโอ
ยูที่มันเปZนสัญญาใจสัญญาหน;าฝนนะครับ เสียหายต�อพี่น;องประชาชนเยอะแยะมากมาย เม่ือวันก�อนท่ีผ�านมา
เพื่อนสมาชิกสภาของผมหลายหลายท�านได;เดินทางไปเท่ียวที่ท�าเรือบั๊คเชียงของ หลายหลายท�านคงจะเห็น
แล;ว   นะครับ อาคารท�าเทียบเรือท่ีเชียงของน้ัน 40 ถึง 50 ล;านบาทนะครับ ท�านอยู�ในพิกัดพื้นที่โซนที่หน;า
ทําประโยชน�ได;มากท่ีสุดด;วยนะครับ อันนี้จะกลับกลายเปZนงั้น ผมยังไม�พูดถึงโอกาสน้ี แต�ก็ติงไว;ว�าอย�าบอก    
นะครับว�าจะโอนให;หน�วยงานนั้นหน�วยงานน้ีไปนะครับ เพราะท�านได;ลงทุนไปเยอะแยะมากมายมหาศาลแล;ว
ล�าสุดลงทุนไปห;าล;านบาทปรับปรุงแต�ไม�ได;ก�อสร;างซ�อมแซมและไม�ได;ใช;ประโยชน�อะไรเลย มาอยู�วันดีคืนดี
วันนี้ท�านบอกจะยกอาคารที่ปรับปรุงแล;วห;าหกสิบล;านบาทให;กับหน�วยงานอ่ืนเขาซะให;เค;าไปซะนะครับ ผมก็
ไม�อาจจะไว;วางใจให;ท�านสร;างทีเคปาร�คตรงนี้ได;เช�นกัน เพราะผมไม�มั่นใจว�าวันนึงวันใดท�านจะยกทั้ง 
ดิสคัฟเวอร่ียกครั้งทีเคปาร�คให;กับพระเดชพระคุณเจ;าท�านได;ไปหรือไม� ผมก็ไม�ไว;วางใจท�านจริงๆนะครับ           
ตั้งข;อสังเกตไว;เอาละครับ ผมขอผ�านในเร่ืองของทีเคปาร�คกับอาคารปฏิบัติธรรม ถ;าหากว�านะครับ ผมฝาก   
นะครับ ทางท�านวันนี้อาจจะต;องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ ผมฝากคณะกรรมการท่ีจะ
เข;ามานะครับ ได;ช�วยตรวจดูสถานที่จริงให;ทีเถอะนะครับ ตรวจดูสถานท่ีจริงในการก�อสร;างทีเคปาร�ค ในการ
ก�อสร;างลานปฏิบัติธรรมตรงนั้น ตลอดรวมจนถึงขอข;อมูลอันเปZนประโยชน�นะครับ การบริหารจัดการ การใช;
นะครับ อาคารหอประชุมหรืออาคารคชสาร ซ่ึงมันเปZนอาคารที่เปZนหอประชุมแทบพูดได;ว�าเปZนของโรงเรียน
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ เปZนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายก็เลยถามบอกว�ามี
ความจําเปZนเร�งด�วนอย�างไรท่ีจะต;องสร;างอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ข้ึนมาเพียงแค�ตั้งข;อสังเกตและฝากกับ
คณะกรรมการแปรญัตติไว;นะครับมันเปZนเพราะอะไรอาคารคชสารตรงนั้น มีข้ันบริหารจัดการอย�างไรมันถึง
เด็กเขาเลยเข;าไปใช;ไม�ได;นะครับ เม่ือท�านบอกว�าการศึกษามาก�อน เด็กต;องมาก�อน กับกลายเปZนว�า ณ ขณะน้ี
อาคารตรงนั้นเปZนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เปZนของทางด;านโรงเรียนองค�การบริหารส�วน 

/จังหวัดเชียงราย… 
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จังหวัดเชียงราย แต�ท�านมีวิธกีารบริหารจัดการท่ีดีแล;วหรือไม�เด็กถึงจําเปZนที่จะต;องมีอาคารตัวใหม�ข้ึนมาใช; 
นะครับ อันน้ีฝากไว;ข;อสังเกตไว;นะครับ ก็คงจะไม�ต;องการรับคําตอบนะครับ เพียงแค�อภิปรายให;ได;รู;นะครับ 
อภิปรายให;ได;รู;ว�าน่ีแหละคือแนวคิดนะครับ ที่จะต;องได;สะท;อนให;กับทางด;านฝJายบริหารได;รับรู;รับทราบบ;าง 
ครับขอบคุณครับ       

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผมก็อย�างน้ีแหละครับ เด๋ียวสักครู�นะครับท�านสมาชิกขออนุญาตซักซ;อมทําความเข;าใจกันนิดหนึ่ง

นะครับ กรณีในเรื่องของการใช;สิทธิ์อภิปรายนะครับ หรือตอบข;อซักถามนะครับ โดยสมาชิกนะครับ ก็จะต;อง
ยกมือแล;วก็ได;รับอนุญาตจากประธานสภาก�อนนะครับ ท�านถึงจะมีสิทธิลุกข้ึนอภิปรายได;รวมถึงทั้งในส�วนของ
ผู;ที่เก่ียวข;องนะครับ ที่จะชี้แจงตอบข;อซักถามนะครับ ก็ต;องขอความกรุณาว�าจะต;องเปZนการมอบหมายโดย
ทางท�านปฏิบัติหน;าท่ีนายก เพราะว�าเปZนการสมาชิกสอบถามผ�านประธานมายังผู;บริหารนะครับ กรณีจะมอบ
ให;ท�านใดชี้แจงก็จะต;องให;นายกได;มอบหมายเปZนคร้ังๆ ไปวันนี้ทําความเข;าใจกันนะครับ เชิญท�านทรงศรีครับ 

นางทรงศรี  คมขํา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขตสอง ต;องกราบ

ขอบพระคุณท�านสมาชิกเขตอําเภอพาน ท�านจิรายุท่ีได;เกริ่นนํา ดิฉันขออนุญาตท่ีจะเข;าประเด็นเนื่องจากเรา
กําลังพิจารณาร�างข;อบัญญัติประจําปYงบประมาณ 2561 วันน้ีคือวาระแรกที่จะรับหรือไม�รับร�างข;อบัญญัติ  
จะมีวาระท่ีสองในการท่ีจะแปรหรือไม�แปรก็ได; ดิฉันขอเอกสารจากฝJายบริหารนะคะ ประมาณการค�าใช;จ�าย
และรายละเอียดแบบแปลนการก�อสร;างเพิ่มเติมนะคะ ของอาคารทีเคปาร�คและอาคารสถานธรรม จากกอง   
ที่เก่ียวข;อง สํานักที่เก่ียวข;องและดิฉันขอประมาณการค�าใช;จ�ายและรายละเอียดต�างๆของโครงการไม;ดอก
อาเซียนนะคะ สี่สิบแปดล;านบาท ขอรายละเอียดหลังจากที่จบการประชุมนี้ ขออนุญาตให;ท�านเอามาให;คณะ
สมาชิกนะคะ ที่ขอดิฉันไม�ทราบว�าจะเกินอํานาจหน;าที่หรือเปล�า แต�ดิฉันเชื่อม่ันว�าทุกโครงการที่มีอยู�ใน
ข;อบัญญัติจะต;องมีรายละเอียดแบบแปลนอยู�แล;วแน�นอนนะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันขอนะคะเพื่อจะประกอบการ
พิจารณาในการดูว�าข;อบัญญัติน้ีเหมาะสมในการที่จะไม�แปรหรือไม� ขอบพระคุณค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เชิญท�านปฏิบัติหน;าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ เรื่องท่ีท�านสมาชิกได;มีข;อติดใจและ
อยากจะทราบรายละเอียดของแบบแปลนการก�อสร;าง รายละเอียดของการดําเนินงานนะครับ ทางผู;บริหาร   
ก็ยินดีนะครับผม ผมถือว�าเปZนการทํางานใหญ�ต;องมีความโปร�งใสมีความชัดเจนครับ อันนี้ผมยินดีให;นะครับ 
สําหรับเอกสารหลังประชุมนะครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ผมเชิญท�านอทิตาธรครับ 
 

/นางอทิตาธร… 
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นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายและสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกท�าน         

ตลอดจนถึงท�านปฏิบัติหน;าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายค�ะ  
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขตสองค�ะ 

ตามที่ได;อธิบายไปเบื้องต;นนะคะในวาระแรกนี้ก็ด;วยความตั้งใจนะคะ จากการที่ได;รับร�างของท�านมานะคะ 
ท�านได;ยื่นเข;ามาต�อสภาแห�งนี้ สภาของเราโดยเฉพาะตัวดิฉันเอง ดิฉันก็ค�อนข;างจะตรวจสอบดูจนกระดาษ
สมุดเนี่ยขาดไปมากมายนะคะ ก็มีการตั้งข;อสังเกต ตั้งข;อสงสัยด;วยความเปZนห�วงค�ะ เน่ืองจากว�างบประมาณ
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย มีงบประมาณท่ีค�อนข;างสูงนะคะ 980 ล;าน ดิฉันคิดว�าหลาย
โครงการท่ีได;ทําไปแล;ว บางโครงการหากว�าเราสามารถตัดหรือปรับ หรือลด หรือขอแสดงความคิดเห็นตรงน้ี
ในการที่จะนํางบประมาณตรงนั้น เอาไปแก;ไขป3ญหาให;กับพี่น;องประชาชน ไม�ได;หมายถึงเปZนตัวเลขตามท่ี
หลายหลายท�านได;คาดหมายไว; ได;บอกเอาไว;ไม�ใช�นะคะ เพียงแต�ดิฉันหมายถึงว�างบประมาณบางอย�างท่ีมันมี
ความจําเปZน แต�ยังมีความจําเปZนน;อยมากกว�า การท่ีเราจะนํางบประมาณน้ัน ๆ ไปแก;ไขป3ญหาเก่ียวกับเรื่อง
ของปากท;องของประชาชนนะคะ แอลพีเอต�างๆ ต;องขอบพระคุณท�านได;ชี้แจงเอาไว;นะคะ ดิฉันคิดว�าแอลพีเอ
ที่มีการต้ังข;อกําหนดมา อันนั้นมันคือมาตรฐานที่ใช;กับทุกๆ องค�กร แต�ในขณะเดียวกันองค�กรของเราเปZน
องค�กรเพื่อสาธารณะ พี่น;องประชาชนทั้ง 18 อําเภอ ตั้งความหวังไว;ค�ะว�าจะได;รับงบประมาณของ อบจ.เพื่อ
การไปแก;ไขป3ญหาในพื้นที่ ส�วนกิจกรรมต�างๆ ไม�ว�าจะเร่ืองของโครงการอบรม โครงการจัดงานหรือโครงการ
ศึกษาดูงานในแต�ละพื้นที่น้ัน มีท;องถ่ินของเขาให;การดูแลอยู� ดิฉันนับรวมจํานวนโครงการท่ีจัดอบรมนะคะ จัด
กิจกรรม จัดงานในร�างข;อบัญญัติฉบับนี้ประมาณการได;คร�าวๆ ว�า 100 กว�าโครงการ เปZนเงินจํานวน กว�า 
100 ล;านบาท หากว�าเราสามารถปรับลดลงไปได;ซักประมาณคร่ึงหนึ่ง สมมตินะคะ ประมาณครึ่งหน่ึง เราจะ
มีเคร่ืองมือเครื่องจักรในการช�วยแก;ไขป3ญหาให;กับพี่น;องประชาชน ในเร่ืองของถนนหนทาง แก;ไขป3ญหาการ
เข;าพื้นที่ทางการเกษตร ป3ญหาในการสัญจร ในขณะเดียวกันเรายังมีงบประมาณไปแก;ไขป3ญหาไม�ว�าจะเปZนภัย
แล;งท่ีเกิดข้ึนในแต�ละปYมีมาตลอด ส�วนโครงการท่ีท�านสมาชิกท�านหนึ่ง ท�านได;สอบถามมาไว; อยากจะให;บอก 
ไปเลยว�าเปZนโครงการอะไรบ;างที่มีความซํ้าซ;อน หากว�าดิฉันถามเขาไปตอนน้ีวันน้ีเที่ยงคืนก็คงไม�จบก็ขอ
อนุญาต เช�นเดียวกันหลายหลายโครงการ ท�านสมาชิกท�านน้ีเคยได;ยืนกระทู;ในสภาแห�งน้ีไว;แล;วนับ 10 
โครงการเลยทีเดียวที่ท�านถามมานะคะ ในขณะเดียวกันวันนี้ดิฉันก็คงจะขอเอกสารท่ีเก่ียวข;องกับโครงการใน
หมวดอบรม หมวดจัดงาน หมวดจัดกิจกรรมต�างๆ กว�า 130 โครงการ จากท�านผู;บริหารหลังจากการประชุม
สภาในคร้ังน้ีเสร็จสิ้นขอบพระคุณค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านวัชรพงศ�ครับ 

นายวัชรพงศ�  ปAโย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาผ�านท�านนายกและคณะผู;บริหารท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกท�าน  
กระผมนายวัชรพงศ� ป6โย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองนะครับ        

ผมอยากจะตั้งข;อสังเกต เรื่องงบอุดหนุนนะครับ หน;า 70 ข;อ 1.1 นะครับ เร่ืองการอุดหนุนโรงเรียนนะครับ 
ในห;องสมุดนะครับ ผมก็เปZน สจ.บ;านนอกถือว�าเปZนสจ.บ;านนอกนะครับ ผมก็อยากจะฝากว�าเรื่องการอุดหนุน
โรงเรียนในเมืองในพื้นที่ก็โรงเรียนบ;านนอกที่ต;องการรับห;องสมุดการเรียนรู;ทางอบจ. เราถือว�าเปZนหน�วยงาน 

/ใหญ�ที่จะ… 
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ใหญ�ท่ีจะพัฒนาบุคลากร เด็กให;ได;รับการศึกษาเท�าเทียมกันและผมขอสอบถามว�าทําไมอุดหนุนเฉพาะโรงเรียน
ใหญ�ใหญ�ในเมือง ผมถามว�าโรงเรียนบ;านนอก 18 อําเภอ ไม�มีความสําคัญหรือว�าอะไร ผมอยากจะสอบถามว�า
การอุดหนุนทําไมไม�อุดหนุน 18 อําเภอ โรงเรียนทั้งหมด ทําไมไม�อุดหนุน เราก็มีสิทธิ์ที่จะอุดหนุน แต�ละ
โรงเรียนได;นะครับ แล;วทีนี้มาอุดหนุนเฉพาะโรงเรียนใหญ�ใหญ� แต�โรงเรียนในน;อยๆ ท่ีบ;านนอกตั้งตารอคอย
ห;องสมุดเอาตําราไปพัฒนาสมองให;มันทันสมัย ให;มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน แล;วก็พัฒนาสมองให;ดีทัดเทียม
ให;กับโรงเรียนในเมือง เพราะฉะน้ันนะครับเร่ืองของการท่ีจะเข;ามาเรียน หรือบ;านข;างนอกตัวเมืองข;างนอกถึง
ส�งลูกหลานมาเรียนในเมือง ทําให;พื้นท่ีในเมืองแออัดยัดเยียดน่ีคือป3ญหาหน่ึงท่ีทําให;เด็กนักเรียนต;องมาอยู�ใน
เมืองการศึกษานั้นไม�เท�าเทียมกัน ฝJายบริหารบอกว�าจะให;การศึกษาเท�าเทียมกัน แต�วันนี้ส�งเสริมแต�ในเมือง 
ไม�ส�งเสริมพื้นท่ีต�างอําเภอ 18 อําเภอ ได;แต�อําเภอเมือง แต�รอบนอกทุกอําเภอก็มีความสําคัญเด็กนักเรียนก็
ต;องได;รับการศึกษา ผมอยากฝากข;อสังเกตข;อหน่ึงในการอุดหนุนเรื่องของห;องสมุดนะครับ แล;วข;อท่ีสองนะ
ครับ เรื่องของการโครงการสนับสนุนค�าใช;จ�ายการบริหารสถานการศึกษานะครับหน;า 75 นะครับข;อ 2.1.1 
นะครับตั้งไว;อยู� 9,400,000.-บาท ผมไปดูปYห;าแปด ห;เก;า ปYห;าเก;าตั้งไว; 4,000,000.-บาท กว�าโอนมาเพิ่ม
ประมาณ 1,000,000.-บาท กว�าใช;งบประมาณไปประมาณ 6,200,000.-บาท แล;วตั้งไว; 9,400,000.-
บาท อันน้ีคือข;อสังเกตนะครับ อยากจะนําเรียนท�านประธานผ�านผู;บริหารนะครับว�าอันน้ีหนึ่งตัวอย�างนะครับ 
ทําไมตั้งไว;เกินค�าใช;จ�ายที่จ�ายไปแล;วน้ัน จ�ายไปแค� 6,000,000 กว�าแล;วก็ตั้งไว;ตั้ง 9,400,000 อันนี้ต้ังไว;
เกินความจําเปZนหรือว�าตั้งไว;แบบนี้ เผื่อจะโอนไปงบอ่ืน ท่ีอ่ืน อันนี้ผมอยากจะนําเรียนถามท�านประธานผ�านไป
ทางผู;บริหารที่กําหนดการบริหารน้ันบริหารอย�างน้ีแล;วจะทําให;เสียผลประโยชน� เสียภาษีของราษฎรไหม ผม
อยากจะนําเรียนถามเพียงสองข;อครับขอขอบพระคุณครับผม 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านจิรายุครับ 

นายจิรายุ  เผ�ากา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท�านประธานสภา  
ผมจิรายุ เผ�ากา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ขออนุญาตครับ ท�านจะได;ตอบ

ทีเดียวนะครับ ขออนุญาตแก;ข;อพาดพิงเม่ือก้ีนะครับ เม่ือก้ีไม�ใช�ว�าผมขอยกเลิกวาระสอง คือผมพูดรวมๆ ว�า  
ถ;าวาระหนึ่งเราชี้แจงกระจ�าง วาระสองมันก็ง�ายข้ึนนะครับ อยู�สภานี้มานานเหมือนกันครับ แล;วก็จากข;อ
สอบถาม ผมไม�ได;มุ�งว�าผมไม�สนับสนุน หรือไม�เห็นด;วย แต�ที่การลุกมาซักถามอยากได;ความกระจ�าง เพื่อให;
สมาชิกได;รู;เท�าถึงกัน รู;เหมือนกันเพื่อการพิจารณาในการที่จะรับร�างและก็พิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต�อไป แล;ว
โครงการเม่ือก้ีครับ ผมสอบถามไปสองโครงการ โครงการท่ีหน่ึงชี้แจงไปแล;วนะครับ และโครงการท่ีสองอาคาร
สถานธรรมยังไม�ได;ชี้แจงว�ามันดียังไง จะเปZนประโยชน�อย�างไรนะครับ วันน้ีที่ผมลุกข้ึนมาถามซํ้าไม�ใช�ไม�เห็น
ด;วยนะครับ แต�อยากจะให;ความกระจ�างเกิดข้ึนในสภาแห�งน้ี เพราะว�าทุกท�านตอนนี้กําลังรอฟ3งว�ามันดียังไง
จริงๆ แล;วครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ เชิญท�านปฏิบัติหน;าที่นายกครับ 
 

/นายบรรเจิด… 
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นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด รักษาข;าราชการแทนปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน;าที่นายกองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย ในเรื่องของโครงการอุดหนุน หลักเกณฑ�ของการที่จะอุดหนุนได; อันดับแรกก็คือต;องเปZน
ภารกิจที่เปZนภาพรวมขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท่ีอยู�ในอํานาจหน;าที่และงมีสองท;องถ่ินข้ึนไป
ได;รับผลประโยชน� จะแบ�งเปZนท้ังส�วนราชการ ส�วนของเอกชนนะครับ ในส�วนของรัฐวิสาหกิจ จะมีระเบียบ  
ชัดเจนนะครับ อันดับแรกมีการร;องขอมาจากหน�วยงานน้ันก�อน ซ่ึงทางผมก็จะเปZนผู;พิจารณาว�าเปZนไปตาม
หลักเกณฑ�ที่จะอุดหนุนได;หรือไม� และอํานาจหน;าที่ กรณีเอกชนก็จะต;องมีการจดทะเบียนเปZนชมรมสมาคม
อะไรต�างๆ เปZนกิจกรรมเพื่อเปZนสาธารณกุศล สาธารณประโยชน� มีหลักเกณฑ�อยู�นะครับ กรณีพื้นท่ีรอบนอก 
ที่ท�านได;พูดถึง คงเปZนโรงเรียนขนาดเล็กอย�างนี้ไม�อยู�ในอํานาจหน;าที่นะครับ เพราะว�าอาจจะมีผู;รับประโยชน�
แค�ท;องท่ีเดียวนะครับ หรือว�าตําบลเดียวนะครับ ก็ไม�อยู�ในหลักเกณฑ� ก็สําหรับโครงการใหญ�ๆอย�างโรงเรียน
สามัคคีหรือโรงเรียนดํารงราษฎร� ก็ขอเรียนว�าเปZนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับจังหวัด  มีนักเรียนมาจาก
ต�างอําเภอหลายอําเภอนะครับ ก็ทางอบจ.ก็ได;ดูพิจารณาโครงการแล;วก็เห็นว�ามันเปZนประโยชน�แล;วก็อยู�ใน
หลักเกณฑ�ของการอุดหนุนได; ซ่ึงท่ีผ�านมาผมก็พยายามท่ีจะไม�อุดหนุนมากนะครับ เพราะว�าเราอุดหนุนมากๆ 
ก็เหมือนว�าทางอปท.เราไม�ได;ทําอะไร ผมก็พยามจํากัดนะครับ แล;วก็ในการตรวจสอบการใช;จ�ายเงินอุดหนุนก็
ยอมรับว�าสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน เข;มงวดมากนะครับ ในการใช;จ�ายผิดประเภทถึงข้ันเรียกเงินคืน ตรงน้ีเรา
ก็ตระหนักอยู�ตลอดเวลานะครับ สําหรับในเร่ืองของค�าใช;จ�ายสถานศึกษา ผมขออนุญาตให;สํานักการศึกษา  
นะครับ ทางผอ.หรือว�าทางผู;แทนโรงเรียนได;ชี้แจงในท่ีประชุมนะครับ เพราะว�ามีหลักเกณฑ�การใช;จ�ายอยู�  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เชิญท�านผู;อํานวยการสํานักศึกษาครับ  

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน ท�านประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกท�านครับ งบประมาณที่ต้ังไว; เปZนค�าจ;างเหมา
บริการ ที่ใช;ในการจ;างบุคลากร รวมถึงค�าใช;จ�าย ที่ต;องมาบริหารจัดการในสถานศึกษา คุณครูที่มีความจําเปZน
ในการท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ ที่ยังขาดอยู�ในส�วนที่ มีความจําเปZนที่ต;องพัฒนาตามศักยภาพ
ของผู;เรียนในสถานศึกษาของเรานะครับ ซ่ึงเปZนค�าใช;จ�ายที่จะต;องใช; ในการดําเนินการ เพื่อให;เกิด
ประสิทธิภาพในสถานศึกษา ที่ให;บริการคนเชียงรายนะครับ โดยมีเด็กจํานวนค�อนข;างมากข้ึน ตรงน้ีก็เปZน
ค�าใช;จ�ายที่จะต;องหาบุคลากรที่มีความสามารถเข;ามาเสริมตรงนี้ ไปจัดการเรียนการสอนนะครับ แล;วก็รวมถึง
ค�าใช;จ�ายการจัดจ;าง ทําการโฆษณาและเผยแพร� รวมถึงกิจกรรมที่จะเปZนการประชาสัมพันธ�โรงเรียน รวม
ค�าใช;จ�ายท้ังปYที่ดําเนินการ ถือว�าเปZนความจําเปZนและส�งผลให;ตอนนี้โรงเรียนอบจ.เชียงราย เปZนสถานศึกษา
ต;นแบบนะครับ ที่จัดการเรียนการสอนในของท;องถ่ินของเราด;วยนะครับ แล;วทางกรมส�งเสริมการปกครอง
ส�วนท;องถ่ินเองก็ให;เปZนสถานศึกษานําร�องนะครับ เปZนโรงเรียนท่ีขยายในการจัดการศึกษาไปสู�ท;องถ่ินท่ัว
ประเทศนะครับ โดยเน;นเร่ืองการจัดการเรียนการสอนเปZนแบบติ้งก้ิงสคูล เปZนหลักสูตรที่เราใช;มาตลอด      
นะครับ แล;วก็พัฒนาเด็กตามศักยภาพนี้รวมค�าใช;จ�ายทุกบาททุกสตางค�มีรายละเอียดการใช;จ�ายแล;วก็ เกิดผล 

/อย�างท่ีผม... 
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อย�างท่ีผมได;นําเรียนท่ีประชุมแห�งนี้นะครับ ส�วนรายละเอียดต�างๆ ว�ามีรายละเอียดใช;จ�ายยังไง ที่วัดรอบปYท่ี
ผ�านมา ถึงปYหน;าด;วย ท่ีเราวางแผนไว; ก็คิดว�าในการจัดตั้งคร้ังน้ี ก็คงจะใช;เงินทุกบาททุกสตางค�ให;คุ;มค�าที่สุด
แล;วก็ประหยัดที่สุดนะครับ ให;เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ อีกด;านหนึ่งนะครับ ที่ทางสมาชิกผู;ทรงเกียรติได;
เรียนถามว�าในอาคารธรรมะสถานจําเปZนด;วยหรือ ท่ีจะต;องมีผมขอนําเรียนตรงนี้ว�าในฐานะท่ีผมเองเปZน
บุคลากรแล;วก็นักวิชาการในด;านการศึกษาแล;วก็เปZนผู;บริหาร แล;วก็เห็นว�าในการบริหารจัดการเรื่องการศึกษา
และให;โอกาสกับเด็ก เปZนสิ่งท่ีต;องตอบสนองต�อเด็กก็คือเร่ืองกิจกรรมการพัฒนาผู;เรียนนะครับ โดยเฉพาะ
อาคารสถานที่นะครับ ที่จะต;องจัดแล;วทําให;บรรยากาศและเอ้ือต�อการทํากิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ 
เพราะว�าธรรมะสถานไม�จําเปZนต;องเปZนเฉพาะศาสนาพุทธอย�างเดียวนะครับ แล;วก็ทุกศาสนาสามารถ
ดําเนินการได;แล;วก็กิจกรรมเปZนกิจกรรมที่เน;นผู;เรียนโดยสําคัญ แล;วถามว�าแล;วในส�วนของ อบจ. เรามี
อาคารคชสาร ทําไมไม�ใช;ให;เกิดประโยชน�สูงสุดนะครับก็นําเรียนว�าอาคารคชสารเราใช;ประโยชน�สูงสุดและ 
เขตการให;บริการไม�ใช�เฉพาะโรงเรียนอบจ.อย�างเดียวนะครับ เราได;พัฒนาข้ึนมาก็เปลี่ยนสถานท่ีแห�งการ
เรียนรู;ของคนทั้งเชียงรายและทุกภาคส�วนมาใช;ได;ด;วย เนื่องจากว�าการถ�ายโอนสนามกีฬามาให;การดูแลของ
อบจ.นะครับ ซ่ึงอบจ.ต;องจัดทําและดูแลและให;บริการประชาชนทุกภาคส�วนนะครับ ทั้งหน�วยงานรัฐด;วย 
บางคร้ังถ;าหากว�าเราใช;เฉพาะของโรงเรียนอย�างเดียวก็ถูกต�อว�าว�าทําไมไม�ให;บริการกับคนส�วนอ่ืนด;วย เพราะ
สถานที่ตรงน้ีเปZนสถานท่ี ของคนเชียงรายท้ังหมดนะครับ อันน้ีคือเหตุผลและความจําเปZนถามว�าบริหารจัดการ
งานทางสํานักการศึกษาได;มีการวางแผนหรือไม� มีครับ มีตารางการใช;ตลอดนะครับ และผมขอนําเสนอตรงน้ี
ว�าในส�วนศูนย�บริการการเรียนรู;หนึ่งรอบปYผมเองในฐานะท่ีดูแลเรื่องสํานักการศึกษาและดูแลการศึกษาจะสรุป
ทุกปY ทุกเดือน ว�าใครมาใช;อย�างไรนะครับ แล;วมีผลอย�างไร จํานวนผู;มาใช;บริการปYหน่ึงเฉพาะสนามกีฬาก็เปZน
ล;านนะครับ แล;วก็รวมถึงห;องประชุม จะเกือบทุกวันโดยเฉล่ียนะครับแม;กระทั่งวันนี้ก็มีการใช;อยู�ตลอดนะครับ 
มีทั้งหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เราให;บริการและพอที่เราจะย;อนกลับมาให;บริการของตัวนักเรียนของเรา 
ก็คือคนเชียงรายทั้งนั้น เขตบริการก็ยังมีข;อจํากัดหรือจําเปZนต;องมีสัดเปZนส�วนของเรา ถามว�าจําเปZนด;วยหรือ 
ณ เวลานี้จําเปZนครับ เรื่องการเข;าไปใช;ข;างนอกก็มีเหมือนกัน เร่ืองโครงการที่จะไปพัฒนากับวัดก็ดี 
สถานศึกษาท่ีอ่ืนก็ดีนะครับ แต�ตรงนี้ที่ เราตั้งไว;ขบวนการผ�านทางผู;บริหารสถานศึกษาด;วย แล;วก็ผ�าน
กรรมการสถานศึกษาแล;วก็ทุกภาคส�วน ร�วมคิดด;วยจําเปZนท่ีจะต;องมีตรงนี้ ผมก็ต;องขอนําเรียนเบื้องต;นเท�าน้ี
ก�อนนะครับ สําหรับข;อมูลต�างๆ เรามีให;ว�าเรามีสรุปทุกสนาม ทุกเดือนนะครับ ผมจะให;ลูกน;องหรือเจ;าหน;าท่ี
รายงานทุกเดือนครับผม 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับมีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญท�านวสุพลครับ  

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ท�านประธานสภาท�านสมาชิกผู;สมเกียรติ  
ผมวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา เขตหน่ึง อําเภอเชียงของครับ ก็คงเข;ามาสู�ช�วงท;ายท;ายของการประชุม

แล;วนะครับ เข;าใจว�าอย�างนั้น เม่ือสักครู�ได;อภิปรายไปถึงโครงการ ซ่ึงอันน�าจะคิดได;ว�านะครับว�าเปZนโครงการ
ที่ฟุJมเฟUอยนะครับ ไม�ก�อเกิดประโยชน�หรือว�าไม�จําเปZนเร�งด�วนนะครับ ก็มามองบ;างนะครับมีบางกองนะครับ  
ทั้งนี้จะต;องถามด;วยความเปZนห�วงเลยนะครับ หนึ่งกองพัสดุ สองกองคลัง สามกองแผน ผมศึกษาดูในนี้ท�านได;
ตั้งไว; ผมไม�แน�ใจว�าตัวเลขท�านผิดหรือเปล�านะครับ ตั้งวัสดุงานบ;านงานครัวไว;  

/ตั้งไว;เพียง... 
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ตั้งไว;เพียงแค�หนึ่งหม่ืนสองหม่ืน นะครับ ไม�เกินสามหม่ืน ท�านพอใช;หรอครับ ในขณะที่กองอ่ืนๆ ตั้งไว;
หลากหลาย เปZนแสน บางกองตั้งไว;เปZนล;านนะครับ อันน้ีถามท�านด;วยความเปZนห�วงว�าตัวเลขของท�านตรงน้ี 
เพราะบางทีผมเข;ามาที่ อบจ.แห�งน้ีนะครับ ผมเห็นผู;ใต;บังคับบัญชาท�าน ท้ังกองพัสดุนะครับ กองคลัง และ
กองแผน ท�านทํางานหามรุ�งหามคํ่ากัน ท�านพอใช;หรอครับ อันนี้ก็ตั้งไว;เปZนข;อสังเกตนะครับ ถ;าพี่นงครับ พี่ทร
ครับ ทางด;านผอ.กองแผน ท�านพอใช;หรือครับตรงน้ีนะครับ เม่ือเทียบกับอีกงานหนึ่ง อีกฝJายหนึ่ง อีกกองหนึ่ง 
มันหลายแสนเลยนะครับ ผมก็อดเปZนห�วงพี่ไม�ได;นะครับ เอาละตรงนี้ก็ถ;าหากว�าพี่มีตัวเลขของพี่ผิดพลาดไปพี่
ก็ยังพอมีโอกาสที่จะแจ;งต�อสภาแห�งนี้ได;นะครับ สํานักช�างด;วยนะครับ ท�านตั้งไว; เพียงแค�สองหม่ืน
ผู;ใต;บังคับบัญชาของท�านก็หามรุ�งหามคํ่าในการทํางานในการปฏิบัติหน;าที่ตรงนี้ด;วยความเปZนห�วงนะครับ 
ไม�ใช�ว�าจะตะพึดตะพือไปตัดงบประมาณไปบอกว�าท�านฟุJมเฟUอย อันไหนท่ีผมมองว�ามันไม�น�าจะเพียงพอก็จะได;
บอกต�อสภาแห�งน้ีนะครับ และได;ท;วงติงท�านว�าท�านพอใช;หรือนะครับ เอาละสุดท;ายนะครับ ก็เรื่องของอาคาร
ธรรมะสถาน ก็คงจะไม�ได;สอบถามอะไรมาก ทั้งทีเคปาร�คหรือธรรมะสถานนะครับ ก็ได;แต�เฝIาให;กําลังใจกับ
ทางท�านคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณนะครับ ที่จะได;ติดตามสอบถามนะครับ เร่ืองความจริงวันน้ีให;มัน
ได;ปรากฏจริงๆนะครับ ทั้งนี้ท้ังน้ันก็ฝากเรียนคําถามสุดท;ายนะครับ ว�าอาคารปฎิบัติธรรมของท�านธรรมะ
สถานน�ะท�านจะสร;างตรงจุดหรือตําแหน�งใดนะครับในโรงเรียนอบจ.ท�านตอบผมทีนะครับ จะร้ือสนามฟุตบอล
ทิ้งไหม สร;างตรงนั้นนะครับหรือท�านจะสร;างตรงจุดตําแหน�งใดน่ีคือคําถามสุดท;ายของผมขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผม เชิญท�านรองปลัด รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน;าที่นายกครับ เชิญครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธาน ท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ สําหรับท่ีก�อสร;างนะครับ ท่ีผมทราบอยู�บริเวณ          
เปZนอาคารท่ีสร;างใหม�นะครับ ขอมอบให;ผอ.สํานักการศึกษาได;ชี้แจงครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผม เชิญผู;อํานวยกองการศึกษาครับ  

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน ท�านประธานสภา ท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกท�านครับ สถานท่ีนะครับ ก็มีกําหนดไว;แล;วก็คือ
อาคารหลังใหม�นะครับ อยู�ติดถนนจะมีช�องว�างอยู� สามารถลงอาคารได; ซ่ึงแบบแปลนทางสํานักการช�างเขียน
แบบแปลนนะครับ ในพื้นที่โรงเรียนครับ ตรงรั้วนะครับ ท่ีเพียงพอนะครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ ท�านรองนุชนาถมีอะไรที่จะ

เพิ่มเติมครับ ครับเชิญครับ 

 

 

/นายบรรเจิด... 
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นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ ในเรื่องของรายละเอียดของการจัดทํา
งบประมาณ ซ่ึงผมเองก็ได;มอบหมายให;ท�านรองนุชนาถนะครับ เปZนเจ;าหน;าท่ีงบประมาณในการจัดทํานะครับ 
ก็ขอให;ท�านได;ชี้แจงต�อสภาครับ เพื่อความเข;าใจครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นางนุชนารถ  วดีศิริศักด์ิ รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน                        
                              ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

เรียน ท�านประธานสภาท�านสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกท�านค�ะ ในฐานะเจ;าหน;าท่ีงบประมาณขออนุญาต
ชี้แจงการทํางบประมาณนะคะ ว�าส่ิงที่เราทํามาเราดูตามยุทธศาสตร� ดูตามภาระหน;าท่ีที่เราควรจะดําเนินการ
เพราะ ฉะนั้นแต�ละรายการเราผ�านกระบวนการการจัดการความคิดมาพอสมควรนะคะ แต�ดีใจค�ะท่ีวันนี้ ท�าน
บอกว�าเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการแปรญัตตินะคะ อาจจะมาช�วยเราพิจารณาโครงการ ซ่ึงท�านอาจจะติดใจสาม
โครงการเม่ือก้ี 1 2 3 แต�เรามีโครงการเยอะแยะมากมายค�ะ ที่อยากจะให;ท�านได;ร�วมตรวจสอบ เพราะไหน
ไหนท�านก็จะตรวจสอบแล;วนะคะ โครงการต�างๆ เดี๋ยวเราส�งให;ท�านครบทุกโครงการ มีถนนอีกเกือบสองร;อย
ล;านนะคะท�านอาจจะไปช�วยตรวจสอบค�ะ ว�าแต�ละถนนแต�ละเส;นมีความคุ;มค�าหรือไม� สามารถดําเนินการหรือ
ซํ้าซ;อนหรือไม� เพราะฉะนั้นจะขออนุญาตท�านประธานค�ะ ว�าจะส�งทุกโครงการให;ตรวจสอบนะคะ เพื่อไม�ต;อง
ซํ้าซ;อนเพื่อให;ท�านได;พิจารณาคุ;มค�าหรือไม�คุ;มค�าค�ะ ขออนุญาตเรียนที่ประชุมแห�งนี้ ขอบพระคุณค�ะ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท�านดอนครับ 

ร.ต.อ.ดอน  สมควร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ประธานสภาสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพทุกท�านครับ                  
ผม ร.ต.อ.ดอน สมควร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอเวียงแก�นนะครับ 

ก็ดูในภาพรวม ภาพรวมของร�างข;อบัญญัติปYหกหน่ึงนะครับ จริงๆแล;วโครงการที่ดีมีประโยชน�ก็มีอยู�หลาย
โครงการนะครับ แต�ว�าอยากจะให;ทางฝJายผู;บริหาร จริงๆ แล;วก็พยายามประสานแล;ว ก็พยามที่จะพูดนอก
รอบมาหลายครั้งนะครับ ขับรถจากเวียงแก�นมา 2 ชั่วโมง มาน่ังรออีก 2 ชั่วโมง ก็ไม�ได;พบนะครับ อันนี้ก็ต;อง
กลับไปเวียงแก�นอีก ก็เปZนการทําหน;าที่เพื่อพี่น;องประชาชนชาวเชียงราย ก็รอได;นะครับ เพราะฉะน้ันโครงการ
ต�างๆ จริงๆ แล;วเปZนโครงการท่ีทํามาแล;วไม�เห็นเปZนประโยชน�เลยนะครับ ก็คืองานมหกรรมไม;ดอกนะครับ  
มาทําหน;าท่ีสมาชิกสภาสี่ปY ปYหนึ่งก็ 50 กว�าล;าน รวมแล;วก็ 200 กว�าล;าน เปZนโครงการท่ีตํานํ้าพริกละลาย
แม�นํ้าครับท�านประธาน หายไปเลยครับสิ่งท่ียั่งยืนมีอะไรอยู�ในสวนไม;ดอก หญ;าครับยังยืนนะครับ ท�าน
ประธานไปดูได;เลย ถามว�ามีประโยชน�ไหม ผมว�าไม�มีครับ แต�โครงการนี้ผมแปรแน�นอน ถ;าเรามาสร;างในสิ่งท่ี
มันเปZนประโยชน� ดูเจ;าหน;าท่ีของอบจ.เรา มีหน;าที่มีเจ;าหน;าที่มากมายนะครับ ถามว�าบางคนก็มีบ;านพักอาศัย
อยู�ไหม ก็ไม�มีครับ ต;องไปเช�าอยู� ทําไมเราไม�มาสร;างสิ่งให;มันเปZนสิ่งมีประโยชน� ทําไมเราไม�มาดูแลเจ;าหน;าท่ี
อบจ.เรา มาสร;างแฟลตสร;างห;องแถวให;เจ;าหน;าที่เราได;อยู�ได;พักอาศัย ตรงน้ีต�างหากที่เจ;าหน;าท่ีเขาจะได;มี
กําลังใจในการท่ีจะทํางานบริการให;กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายหรือไม� ก็เอามาสร;างเปZนโรงพยาบาล ท�าน
ไปดูโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห� ชาวเชียงรายเจ็บไข;ได;ปJวยแออัดยัดเหยียด คนที่ไปเฝIาคนปJวยคนไข;    
นะครับ ไม�มีท่ีหลับที่นอน ยากลําบาก ทําไมทางฝJายบริหารไม�คิดที่จะสร;างโรงพยาบาล ถ;าผมว�าสร;าง 

/โรงพยาบาล… 
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โรงพยาบาลของ อบจ. อันนี้ก็จะเปZนสร;างประวัติศาสตร�ให;กับอบจ.เชียงรายนะครับ มีโครงการดีดีเยอะแยะ
มากมายนะครับ ก็ไม�สร;างกันนะครับ ส�วนมากก็เอาไปสร;างในโครงการท่ีไม�ค�อยมีประโยชน� แล;วก็ชาวบ;าน
ไม�ได;รับผลประโยชน�คุ;มค�าอย�างแท;จริงนะครับ แล;วก็ที่มาอบจ.เชียงราย มาประชุมสภาวันน้ีนะครับ            
ก็ประทับใจกับทางเจ;าหน;าที่รับส�งหนังสือนะครับ ก็ตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ ท่ีส�งท�านก็ตอบรับให;ทันที 
สะดวกรวดเร็วทันใจก็ขอขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ มีท�านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญท�านสมชาติครับ 

นายสมชาติ  ขวัญชัย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ผมสมชาติ ขวัญชัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอแม�ลาว ขออนุญาต

ท�านประธานครับ ฝากสอบถามไปยังฝJายบริหารนะครับ จริงๆ แล;วก็ไม�ได;เก่ียวกับข;อบัญญัติในปYหกหน่ึงน้ี   
นะครับ แต�อยากจะขอความม่ันใจจากท�านนะครับ ท�านปฏิบัติหน;าที่นายกนะครับว�าในปYงบประมาณหกหนึ่ง
ข;อบัญญัติทั้งหมดในน้ี ถ;าสมมติว�าไม�มีการแปรหรือมีการแปรญัตติไปอะไรก็แล;วแต�นะครับ อยากจะสอบถาม
ว�าท�านมีมาตรการรองรับไว;หรือไม� ว�าในปYงบประมาณหกหน่ึง ถ;าพี่น;องประชาชนในแต�ละพื้นที่แต�ละอําเภอ  
มีความเดือดร;อน อย�างเช�นนํ้าท�วม ถนนเสียหาย พายุถล�ม หรืออะไรก็แล;วแต� แผ�นดินไหวเกิดข้ึนใหม�อีกรอบ 
ท�านมีงบประมาณรองรับท่ีจะเพียงพอหรือไม� คงจะไม�เหมือนปYหกศูนย�นะครับ เวลาเข;าไปขอแล;วท�านบอกว�า
ไม�มี ไปหากองช�างก็ไม�มี แต�ปรากฏว�าไปทําอะไรไม�รู;ครับ ขุดลอกโดยท่ีสมาชิกไม�ทราบเลย มาทราบก็ต�อเม่ือ
กํานันแจ;งมาบอก ผู;ใหญ�บ;านมาบอกว�า อบจ.มาขุดลอกให;นะครับ อันนี้คือสิ่งที่สมาชิกเราไม�ทราบ แต�ก็
อยากจะได;ความม่ันใจจากท�านว�าในปYงบประมาณหกหนึ่ง ท�านมีการรองรับไว;อย�างไรนะครับ ถึงความ
เดือดร;อนของพี่น;องประชาชนนะครับ ผมอยากจะได;คําตอบจากท�านครับขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับเชิญท�านปฏิบัติหน;าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ท�านประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ เร่ืองของการตั้งงบเพื่อเผชิญเหตุ ซ่ึงเปZนนโยบาย
สําคัญของกระทรวงมหาดไทยท่ีต;องให;ท;องถ่ินได;มีงบประมาณเพื่อการนี้นะครับ ว�ามีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน
ทางท;องถ่ินจะได;มีศักยภาพในการช�วยเหลือ ซ่ึงส�วนนี้ทางอบจ.เชียงรายเองก็ได;มีการตั้งงบประมาณเพื่อการน้ี
ไว;แต�ท้ังนี้ก็แล;วแต�เหตุเพราะว�าให;พร;อมกับเผชิญเหตุ เราก็ไม�ทราบเหมือนกันว�าเหตุอะไรจะเกิดข้ึนนะครับ 
แต�เราก็ขอให;ความม่ันใจกับท�านสมาชิกว�าเรามีเพียงพอ ถ;าหากว�าไม�พอยังไงก็คงจะใช;วิธีการตามระเบียบ
กฎหมายนะครับ ว�าส�วนหน่ึงก็มีเงินสะสมอยู�นะครับ ขอเรียนต�อสภาเพื่อความเข;าใจตามนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไม�มีนะครับ เม่ือไม�มีผู;ใดอภิปราย

หรือแสดงความคิดเห็นอีก ผมก็ขอดําเนินการต�อไปเลยนะครับ  เน่ืองจากว�าญัตติข;อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปYงบประมาณ พุทธศักราช 2561  ขององค�การบริหารส�วน 

/จังหวัดเชียงราย... 
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จังหวัดเชียงรายเราจะพิจารณาสามวาระ  ประกอบด;วย 
วาระที่  1  ข้ันรับหลักการ 

 วาระที่  2  แปรญัตติ 
 วาระที่  3  ลงมติ  พิจารณาให;ความเห็นชอบ 
การพิจารณา  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได;  ผมก็จะดําเนินการพิจารณา ทีละวาระนะครับ 
       วาระท่ี  1 ข้ันรับหลักการ แห�งร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ�าย
ประจําปYงบประมาณ พุทธศักราช 2561  ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ขอมติเลยนะครับ        
ท�านใดเห็นชอบรับหลักการ  แห�งร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ�าย 
ประจําปYงบประมาณ พุทธศักราช 2561  ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือข้ึนครับ        
มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ เปZนอันว�าท่ีสภาแห�งนี้ให;ความเห็นชอบรับหลักการ แห�งร�าง
ข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปYงบประมาณ พุทธศักราช 2561 
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  27  เสียง        งดออกเสียง  2  เสียง 
       ก�อนเข;าสู�การพิจารณา วาระท่ี  2  การแปรญัตติของร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ขอเชิญท�านเลขาสภาฯ ชี้แจงข;อระเบียบครับ  

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถ่ิน  พ.ศ.2547 ข;อ 103  

คณะกรรมการสภาท;องถ่ิน มี 2 ประเภทคือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด;วย สมาชิกสภาท;องถ่ิน จํานวน
ไม�น;อยกว�า 3 คนแต�ไม�เกิน 7 คน  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด;วย สมาชิกสภาท;องถ่ิน หรือบุคคลที่
ไม�ได;เปZนสมาชิกสภาท;องถ่ินมีจํานวนไม�น;อยกว�า 3 คนแต�ไม�เกิน 7 คน  

   ข;อ  105  ภายใต;ข;อบังคับข;อ  103  และข;อ  104  สภาท;องถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท;องถ่ิน
หรือบุคคลที่ไม�ได;เปZนสมาชิกสภาท;องถ่ินเปZนคณะกรรมการสภาท;องถ่ินชุดต�าง ๆ  ตามความจําเปZนแก�กิจการใน
หน;าท่ีของสภาท;องถ่ิน   ดังนี้   
  1.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
  2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  3.  คณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติ 
  4. คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาท;องถ่ินเห็นสมควร  
 ในวันน้ีสภาจะดําเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ซ่ึงมีบทบาทหน;าที่คือ 
            1. พิจารณาญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ�าย 
ประจําปYงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ลงมติ รับหลักการแล;ว โดยละเอียด
ภายในกําหนดเวลาที่สภากําหนด ตามข;อ 49 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด;วยข;อบังคับการประชุมสภา
ขององค�กรปกครองส�วนท;องถ่ิน พุทธศักราช 2547 
  2. จัดทํารายงานและบันทึกความเห็น และร�วมประชุมเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง
ข;อสงสัย รายงาน และบันทึกความเห็นที่ยื่นต�อประธานสภา ตามข;อ 50  

/แห�งระเบียบ... 
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แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถ่ิน พุทธศักราช 2547 
  3. พิจารณาเฉพาะข;อความท่ีได;มีมติไปแล;วแต�ขัดแย;งหรือบกพร�องในสาระสําคัญ  ข;อ 51 
แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถ่ิน พุทธศักราช 2547 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 

ขอบคุณครับ ตามท่ีท�านเลขาฯ ได;ช้ีแจงระเบียบ ว�าคณะกรรมการ  แต�ละคณะต;องมีจํานวนไม�น;อยกว�า  
3  คน แต�ไม�เกิน  7  คน ผมจึงอยากขอมติที่ประชุมว�าเห็นสมควรกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปYงบประมาณพุทธศักราช 2561 มีจํานวนก่ีคนครับ ขอเชิญท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย    
เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ กระผมนายวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงของ เขต 1 ขอเสนอจํานวนคณะกรรมการ        
แปรญัตติร�างข;อบัญญัติสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  7 คน  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง คือ 
1. นางทรงศรี  คมขํา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 2. นายฑราวุธ  กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 มีผู;ใดจะเสนออีกหรือไม�ถ;าไม�มี เปZนอันว�าที่สภาแห�งนี้  เห็นชอบให;จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ

ร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายมี 7 คน ต�อไปจะดําเนินเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ขอเชิญท�านเลขาสภาฯ ชี้แจงข;อระเบียบครับ  

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถ่ิน พุทธศักราช 2547 และฉบับ

แก;ไขเพิ่มเติม ข;อ 107 ภายใต;ข;อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท;องถ่ิน ให;สมาชิกสภาท;องถ่ินหรือ
ผู;บริหารท;องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได;เปZนสมาชิกสภาท;องถ่ินแล;วแต�กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท;องถ่ินเปZนผู;เสนอต;อง
มีสมาชิกสภาท;องถ่ินรับรองไม�น;อยกว�าสองคน ส�วนกรณีที่ผู;บริหารท;องถ่ินเปZนผู;เสนอไม�ต;องมีผู;รับรอง การเสนอ
ชื่อให;เสนอได;โดยไม�จํากัดจํานวน เว;นแต�ที่ประชุมมีมติเปZนอย�างอ่ืน และให;นําวิธีการเลือกตามข;อ 12 มาบังคับ  
ใช;โดยอนุโลม ซ่ึง ข;อ12 กําหนดว�า วิธีเลือกรองประธานสภาท;องถ่ิน ให;นําความในข;อ 8 มาบังคับใช;โดยอนุโลม 
กรณีที่กฎหมายว�าด;วยองค�กรปกครองส�วนท;องถ่ินกําหนดให;สภาท;องถ่ินใดมีรองประธานสภาท;องถ่ินได;มากกว�า
หน่ึงคนให;เลือกรองประธานสภาท;องถ่ินคนท่ีหนึ่งก�อน แล;วจึงเลือกรองประธานสภาท;องถ่ินใดลําดับถัดไปทีละคน
จนกว�าจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี  

ฉะนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ประจําปY
งบประมาณพุทธศักราช 2561 จะดําเนินการเลือกทีละคน จนกว�าจะครบตามจํานวน คือเลือกคนท่ีหน่ึงก�อน 
แล;วจึงเลือกคนถัดไปจนครบตามจํานวนที่สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายมีมติคือ 7 คน  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ ตามที่ท�านเลขาฯ ได;ชี้แจงระเบียบ ต�อไปจะดําเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�าง

ข;อบัญญัติเพื่อทําหน;าท่ีแปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เร่ืองงบประมาณรายจ�าย ประจําปY 
/งบประมาณ... 
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งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเชิญท�านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  ครับ เชิญท�านอิสรางครับ 

นางอิสราง  อุดม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย        
เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ ดิฉันนางอิสราง  อุดม สมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอพาน เขต 4 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 1 คือนางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย เขตอําเภอเทิงค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง 
1. นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 2. นายบัณฑิต  สุรินเปา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ครับเม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีก เปZนอันว�า นางอทิตาธร                 

วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง  เขต 2  เปZนคณะกรรมการแปร
ญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่  1 ต�อไปขอเชิญท�านสมาชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 ครับ ขอเชิญท�าน            
ประเสริฐครับ 

นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย       
เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านปฏิบัติหน;าที่นายก ท�านสมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย กระผมประเสริฐ ชุ�มเมืองเย็น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
อําเภอแม�จัน เขต 1  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย คนท่ี 2 คือนายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                
เขตอําเภอเชียงของ   

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง 
1. ร.ต.อ.ดอน  สมควร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 2. นายพิเชษฐ�  สุหอม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ครับ เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีก เปZนอันว�า นายวสุพล                 

จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงของ  เขต 1 เปZนคณะกรรมการ
แปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2 ต�อไปขอเชิญท�านสมาชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 3  ครับ ขอเชิญท�าน            
ทรงศรีครับ 

นางทรงศรี  คมขํา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย        
เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ ดิฉันนางทรงศรี  คมขํา  สมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 3 คือนายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน 

/จังหวัดเชียงราย... 
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จังหวัดเชียงราย เขตอําเภอแม�จัน ขอบคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง 
1. นายสมชาติ  ขวัญชัย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 2. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ครับเม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีก เปZนอันว�า นายประเสริฐ        

ชุ�มเมืองเย็น  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�จัน เขต 1 เปZนคณะกรรมการ       
แปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  คนท่ี 3 ต�อไปขอเชิญท�านสมาชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 4  ครับ  
นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย     

เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ ดิฉันนางอทิตาธร   วันไชยธนวงศ�  
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ร�างข;อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปY 2561 คนท่ี 4 คือ นางอิสราง  อุดม สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย  เขตอําเภอพาน 
นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 

ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง 
1. นายอําพล  เวียงสิมา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 2. นายบุญตัน  เสนคํา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ครับเม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีก เปZนอันว�า นางอิสราง  อุดม 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอพาน  เขต 4  เปZนคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 4 ต�อไปขอเชิญท�านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ         
แปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 5  ครับ ขอเชิญท�านบุญตันครับ 

นายบุญตัน  เสนคํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย         
เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ กระผมนายบุญตัน  เสนคํา สมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 1 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 5 คือนางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย  เขตอําเภอเมือง  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ  มีผู;รับรอง 
1. นายชัยยนต�  ศรีสมุทร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 2. นายวัชรพงศ�  ป6โย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ครับเม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีก เปZนอันว�า นางทรงศรี  คมขํา  

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง  เขต 2  เปZนคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 5 ต�อไปขอเชิญท�านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ 
แปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 6  ครับ เชิญท�านพิเชษฐ�ครับ 

/นายพิเชษฐ�... 
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นายพิเชษฐ�  สุหอม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย        
เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ กระผมนายพิเชษฐ�  สุหอม สมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปJาเปIา เขต 2 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 6 คือ นายบัณฑิต  สุรินเปา สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย  เขตอําเภอแม�สาย 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ  มีผู;รับรอง 
1. นายอนุภาส  ปฏิเสน  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 2. นางอิสราง  อุดม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ครับเม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีก เปZนอันว�า นายบัณฑิต                 

สุรินเปา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�สาย เขต 2   เปZนคณะกรรมการแปรญัตติ
ร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 6 ต�อไปขอเชิญท�านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 7  ครับ เชิญท�านฑราวุธครับ 

นายฑราวุธ  กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย          
เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ กระผมนายฑราวุธ  กันทะเขียว              

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอขุนตาล เขต 1 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 7 คือนายพิเชษฐ�  สุหอม สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย  เขตอําเภอเวียงปJาเปIา 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง 
1. นางสาวอัญรัตน�  จอมวุฒิ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 2. นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ครับเม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีก เปZนอันว�า นายพิเชษฐ�  สุหอม 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปJาเปIา  เขต 2 เปZนคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 7 

มติที่ประชุมในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปY 
พุทธศักราช 2560 จํานวน 7 คน คือ 
  1. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� 

2. นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา 
3. นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น 
4. นางอิสราง  อุดม 
5. นางทรงศรี  คมขํา 
6. นายบัณฑิต  สุรินเปา 
7. นายพิเชษฐ�  สุหอม 

ขอเชิญท�านเลขาสภาฯ ชี้แจงข;อระเบียบ ต�อครับ  
/นายสมนึก... 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-35- 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถ่ิน  พุทธศักราช  2547       

ข;อ 45  กําหนดว�า  ญัตติร�างข;อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได;  และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง  ให;กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว;ไม�น;อยกว�า 24 ชั่วโมง นับแต�สภาท;องถ่ินมีมติ
รับหลักการ  แห�งร�างข;อบัญญัติงบประมาณนั้น ข;อ 49 ญัตติร�างข;อบัญญัติที่สภาท;องถ่ินลงมติรับหลักการแล;ว 
ถ;าจะต;องส�งให;คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให;ประธานสภาท;องถ่ินส�งร�างข;อบัญญัติ น้ันไปให;
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท;องถ่ินจะต;องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติด;วย ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมการนับเวลาของคําว�า 24 ชั่วโมง พิจารณาตาม
หลักการปฏิบัติงานจริง คือ หน่ึงวันจะนับได; 8 ชั่วโมง ตั้งแต�เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ฉะน้ัน การเสนอ
ระยะเวลาอย�างน;อยต;องใช;เวลาท้ังสิ้น 3 วัน  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
 ขอบคุณครับ ตามท่ีท�านเลขาฯ ได;ชี้แจง ผมจึงขอให;ท�านสมาชิกเสนอการกําหนดระยะเวลาเสนอ         
คําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญสมาชิกครับ เชิญท�านบัณฑิต  สุรินเปาครับ 

นายบัณฑิต  สุรินเปา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ  
กระผมนายบัณฑิต  สุรินเปาสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�สาย เขต 2 

ขอเสนอเปZนระหว�างวันที่ 16  ถึงวันท่ี 18  สิงหาคม 2559 ตั้งแต�เวลา 08.30 – 16.30 น.  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรองคือ 
 1. นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 2. นายอําพล เวียงสิมา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีผู;ใดจะเสนอผู;อ่ืนอีกหรือไม�ครับ ถ;าไม�มีเปZนอันว�าท่ีสภาแห�งน้ี  เห็นชอบให;กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติ ระหว�างวันที่ 16 ถึงวันที่ 18  สิงหาคม 2560 ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 ฉะนั้นเพื่อให;เปZนไปตามระเบียบ ฯ  และให;สมาชิกที่มีความประสงค�ขอแปรญัตติ ได;ยื่นคําแปรญัตติ
ต�อคณะกรรมการแปรญัตติร�างข;อบัญญัติ ได;ต้ังแต�วันที่ 16 ถึงวันที่  18 สิงหาคม 2560  ในระหว�างเวลา  
08.30 น. ถึง 16.30 น. รับคําร;องแปรญัตติได; ท่ีเลขานุการสภา   โดยสามารถยื่นคําแปรญัตติต�อ             
คณะกรรมการฯ ได;ที่ห;องประชุมชั้น 4 นะครับ และผมขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่  2 และวาระที่ 3  
ของญัตติร�างข;อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ�าย ประจําปYงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม  2560  เวลา 13.00 น.   

จึงขอเชิญท�านสมาชิกทุกท�านเข;าร�วมประชุมในวันและเวลาดังกล�าว 
 
 
 
 
          /ระเบียบวาระที่3... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อ่ืน ๆ    
 ต�อไปเปZนวาระอ่ืนมีท�านใดจะเสนอบ;างครับ ไม�มีนะครับ ผมได;ดําเนินการตามระเบียบวาระครบถ;วน
แล;วนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท�านปฏิบัติหน;าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านรองประธานสภา 
ท�านสมาชิก  ท�านหัวหน;าส�วนราชการ และผู;เข;าร�วมประชุมทุกท�าน  ที่ให;ความร�วมมือในการประชุมสภาใน
คร้ังนี้  ผมขอเลิกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายขอบคุณครับ       

                                                        เลิกประชุมเวลา  16.35   นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

 
-37- 

 
 
   

(นายสมนึก   ใจจักร�) 
เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล;ว 
 
 
  (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
                                       (นายพิเชษฐ�  สุหอม) 
   
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
       (นายพงษ�ทร  ชยาตุลชาต) 
 
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
          (นายอําพล  เวียงสิมา) 
    
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
         (นายชัยยนต�  ศรีสมุทร) 
   
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (นางอิสราง  อุดม) 
   
  (ลงชื่อ)     กรรมการ/เลขานุการ 
        (นายบัณฑิต  สุรินเปา) 
 
 
 
 
  รับรอง 

(ลงชื่อ)     ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 (นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�) 
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(นายสมนึก   ใจจักร�) 
เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล;ว 
 
 
  (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
                                       (นายพิเชษฐ�  สุหอม) 
   
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
       (นายพงษ�ทร  ชยาตุลชาต) 
 
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
          (นายอําพล  เวียงสิมา) 
    
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
         (นายชัยยนต�  ศรีสมุทร) 
   
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (นางอิสราง  อุดม) 
   
  (ลงชื่อ)     กรรมการ/เลขานุการ 
        (นายบัณฑิต  สุรินเปา) 
 
 
 
 
  รับรอง 

(ลงชื่อ)     ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 (นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�) 
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